



ข่าวรวมคำแสด

Bangkok University Newsletter

เป็นสื่อกลาง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

รู้จักง่าย ตั้งใจศึกษา ขยันพอๆ สนองคุณชาติ

ฉบับที่ ๓๕
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๒

ปีที่ ๓๕ (18)
ปีการศึกษา ๒๕๓๒
ราคา ๑/๕ สตางค์

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๓๒

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่เราควจะระลึกถึงกัน และอวยพรแก่กันด้วยความหวังดี ให้มีความสุขความเจริญ และให้สำเริงปรีดิ์ยินดีในสิ่งพึงปรารถนา ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอันมาก ที่ได้แสดงมิตรจิตร่วมฉลองงานวันขึ้นปีใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคม ทำให้งานมีความหมายสมบูรณ์ และสำเร็จ ประโยชน์อันน่าชื่นชมหลายประการ

ระหว่างปีที่ล่วงแล้ว เหตุการณ์ต่างๆ ในบ้านเมืองมีวุ่นวายไม่ปรกติดี แต่พอเข้าปลายปีก็เกิดผ่านตกทุกข์ได้ยากได้ติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังหวัดต้องประสบอันตรายเพราะถูกภัย ความเสียหายครั้งนี้ดูจะรุนแรงกว่าครั้งไหนๆ ที่ผ่านมาก เราคงจะต้องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองให้ปรกติสุขโดยเร็วที่สุดเป็นไปเป็นปรกติ

อย่างไรก็ดี อุทกภัยใหญ่ที่ก็ได้ทำให้เห็นแจ้งและเห็นซึ่งถึงน้ำใจคนไทยอีกวาระหนึ่ง ทั่วคนไทยนั้นมีความปรองดองกันมั่นคง ไม่แบ่งพวกแบ่งเผ่าว่าเป็นชาวเหนือ ชาวใต้ หรือชาวภาคไหนๆ หากแต่ถือตัวว่าเป็นไทยด้วยกัน เสมอเหมือนกัน อยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกัน คือ แผ่นดินไทย อีกประการหนึ่ง ชื่นชื่นว่าคนไทยแล้ว ไม่ว่าเป็นชาย หญิง เด็ก ผู้ใหญ่ ต่างมีความเมตตารักใคร่กัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือกัน ด้วยใจจริงเสมอ ตูจตุรทิศพี่น้องในสายสัมพันธ์เดียวกัน

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เมตตาช่วยเหลือกันนั้นเป็นชาติที่น้องสองประการนี้ คือ คุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทราบได้ที่เราทั้งหลายรักษาความเป็นไทยนี้ไว้ได้ ชาติบ้านเมืองก็จะดำรงมั่นคงอยู่ครบถ้วน ความเป็นไทยจึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวเราต้องถนอมรักษาไว้เป็นนิรันดร์ตลอดไป

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทุกๆ คนตั้งใจทำความดีเห็นของตนให้กระจำแจ้งใส ทำความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้นแน่ชัด จะปฏิบัติพัฒนากิจการงานใดๆ ก็ให้ถึงถึงความดีไทยไว้เสมออย่าประมาท งานของตนของชาติจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้องมั่นคงบรรลุถึงประโยชน์สุขและความเจริญที่แต่ละคนปรารถนาปรารถนา

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพยึดมั่น จงอภิบาลบำรุงประเทศชาติราชอาณาจักรให้มั่นคงสวัสดิ์ แคล้วคลาดจากความทุกข์เดือดร้อน จากปัญหา อุปสรรค และภัยอันตรายทุก ๆ สถาน บัณฑิตให้ประชาชนแต่ละคนมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังสามัคคีอันกล้าแข็งพร้อมมูล ในอันที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งใหญ่ให้ก่อผลส่งเสริมกันเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ตน ประโยชน์ชาติ ทั้งให้สามารถดำรงอิสรภาพ อธิปไตย และความเจริญร่มเย็นให้สถาพรอยู่ตลอดไปชั่วกาลนาน

ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พินิจนวมงคล และสรรพสิ่งอันพึงประสงค์ พร้อมทุกประการจงทั่วกัน

จัดบรรยายสรุปสอบข้อบทที่ ๑๑ จำนวน ๑๗ ครอบวนวิชา วันที่ ๒๗ ม.ค.-๔ ก.พ.นี้

รองศาสตราจารย์พินิจ จันเริง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดการสอบข้อบทที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ นั้น เพื่อช่วยในการเตรียมตัวสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะได้จัดให้มีการบรรยายสรุปเพื่อการสอบข้อบทที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๓๒ โดยจะออกอากาศทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา ๐๕.๓๐-๐๘.๐๐ น. เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. และเวลา ๒๓.๑๕-๒๓.๔๕ น. เฉพาะในวันเสาร์เพิ่มการออกอากาศเวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. อีกด้วย โดยจัดบรรยายทั้งหมด ๑๗ ครอบวนวิชาคือ EC ๒๑๔, GE ๒๒๔, GM ๓๐๖, LA ๒๐๓, LA ๒๐๔, LA ๒๒๑, LA ๓๐๔, LA ๓๐๖, LA ๓๒๑, LA ๓๓๕, MA ๑๑๓, MK ๒๐๓, PS ๒๒๐, PS ๒๕๐, TH ๑๐๑, TH ๑๐๓ และ PS ๔๒๐

จึงขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสอบข้อบทที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๑ ที่ผ่านมาก รับชมการบรรยายสรุปสอบข้อบทดังกล่าวได้ รายละเอียดของการออกอากาศดูได้ใน "ข่าวรวมคำแสด" ฉบับนี้



เบิกฟ้ากฎหมายไทย นายสวัสดิ์ โชติพานิช ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน "เบิกฟ้ากฎหมายไทย ครั้งที่ ๕" เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๒ ณ อาคารสิลาอาสน์ (SAB) ชั้นล่าง งานนี้จัดโดยชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ ๔-๗ มกราคม ๒๕๓๒ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และการฉายสไลด์ ภาพยนตร์ และเทปโทรทัศน์ทางด้านกฎหมาย

ส.ค.ส. ๒๕๓๒



ส.ค.ส. ฉบับหนึ่งมีกลอนประทับใจมาก อาจารย์ขอมอบแด่ลูกศิษย์และผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้

ยศและลาภ	หายไป	ไม่ได้แน่
มีเพียงแต่	ดินทูน	บุญกุศล
ทรัพย์สมบัติ	ทิ้งไว้	ให้ปวงชน
แม้ร่างตน	เขาก็เอา	ไปเผาไฟ
เมื่อเข้ามา	มีอะไร	มาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอา	แต่สุข	สนุกไหน
เจ้ามามีเปล้า	เจ้าจะ	เอาอะไร
เจ้าก็ไป	มีเปล้า	เหมือนเจ้ามา

สวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๓๒ ครับ
หม่อมหลวง ไชยรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรม บุญใจ

■ 2532 ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ความหวังใหม่ ทางสายใหม่ รวมคำแสดใหม่ คิษย์ที่รักทุกคนครับ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อาจารย์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และบารมีพญานาคแห่งมหाराช ดลบันดาลให้คิษย์ที่รักทุกคน มีสุขภาพ พลานามัย เข้มแข็ง มีพลังกาย พลังจิต ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษา ขอให้สำเร็จเป็นบัณฑิต เพื่อบูชาพญานาค และสนองคุณชาติ

■ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทุกคนส่งความสุขด้วยของขวัญ ด้วยบัตรอวยพร ด้วยการสังสรรค์ และอื่น ๆ นาถประการ อาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับบัตรอวยพรมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ โดยเหตุที่มีลูกศิษย์มาก มีผู้ปกครอง มีผู้บังคับบัญชา มีเพื่อน มีพี่น้อง บัตร ส.ค.ส. ทุกแผ่นขอให้อาจารย์มีความสุขตลอดปีใหม่ ทลายบัตร ขอให้บารมีพญานาค บันดาลให้ "อ.ธรรมบุญ เป็นอธิการบดีต่อไป"

รับสมัครบ้าน

■ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 ผู้มีความประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2532 ได้ทุกวันเวลาราชการ

■ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งสถาปนิก 3 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรม ผู้สนใจสมัครได้ที่งานอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงฯ โทร.281-0232 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2532

■ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครหรือรับโอนบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาโททางภาษาหรือวรรณคดีไทย และสามารถประจำการ ณ ศูนย์รังสิตได้ ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2532

■ กรมทะเบียนการค้า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการ พังทวงวัด 3 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมทะเบียนการค้า ถนนมหาสาร ภายในวันที่ 13 มกราคม 2532

■ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ 3 ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมี

ตำแหน่งอาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตทางเคมีกายภาพ (Physical chemistry)

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.349-111 ต่อ 273 หรือที่หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โทร.2458771 ถึง 73 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2532

■ โครงการ "บัณฑิตคืนถิ่น" อีสานเขียว มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องสำเร็จปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา ผู้สนใจติดต่อได้ที่ คุณสมหมาย วันสอน สถาบันพัฒนาสาขารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ๓ ศาลายา โทร.4419040-3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2532

■ สถาบันวิจัยยาง รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งช่างพิมพ์ 2 จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างพิมพ์ ผู้สนใจสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สถาบันวิจัยยาง ภาษตรกลางบางเขน กทม. ภายในวันที่ 23 มกราคม 2532

ยอย ข้าง

■ โครงการเยาวชนอาสาสมัคร สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการเยาวชนอาสาสมัคร เพื่อนักท่องเที่ยวและสมาชิกบ้านเยาวชนนานาชาติ รุ่นที่ 4 เป็นการสนับสนุนเยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับโอกาสดังนี้

1. มีฝึกฝนสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
2. เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ
3. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนต่างชาติทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 18-30 ปี
2. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้บ้าง
3. พร้อมทั้งจะเสียสละและอุทิศเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย 25/2 ถนนพิษณุโลก สีเสียดวรเวศร์ คุสิด กทม.10300 โทร.2816834, 2810361 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2532

■ ม.ส.ร. เปิดสอนหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2532 คือ หลักสูตรแขนงวิชาไทยคดีศึกษา หลักสูตรแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาระดับมัธยมศึกษา

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (ต่อเนื่อง 2 ปี) วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ มองสังคมไทยอย่างเป็นระบบ และมีวิจารณ์คุณค่าในการวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมไทยได้อย่างมีเหตุผล ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา อนุปริญญา ปริญญา หรือเทียบเท่าในแขนงวิชาใดก็ได้

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกวิเคราะห์ จัดเก็บ ค้นหา และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อผลิตบุคลากรที่มี

■ ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับเศรษฐการ คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาใกล้เคียง และมีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ งานวิเคราะห์ งานวิจัย งานเขียน ไม่ต่ำกว่า 4 ปี

ระดับหัวหน้าหน่วย คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท (หรือเทียบเท่า) ทางเศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาใกล้เคียง) และมีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ งานวิเคราะห์ งานวิจัย งานเขียน มาไม่ต่ำกว่า 6 ปีขึ้นไป

อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงาน ผู้สนใจสมัคร ส่งจดหมายสมัครงานแบบรูปถ่าย ประวัติการทำงาน ไปที่บรรณการศึกษามูลนิธิวิจัยหรืองานเขียน และจดหมายรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ไปที่ศูนย์วิทยากร เชียงกูล สำนักงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ 99 ถนนสุรศักดิ์ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2532

ความรู้ ความสามารถ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือปริญญาระดับใดระดับหนึ่ง หรือเทียบเท่าในแขนงวิชาใดก็ได้

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพัฒนาระดับมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ครู อาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร.5730030-3 ภายในเดือน มกราคม 2532

■ คณะกรรมการวิจัยฯ ให้ทุนอุดหนุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่องรวม 11 เรื่อง ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย และสาขานิติศาสตร์

ผู้ประสงค์จะทำการวิจัยตามหัวข้อเรื่องดังกล่าวเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร.5792288

■ จุฬาฯ รับศึกษาต่อปริญญาโท

- คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารที่ไม่สามารถมาเรียนในเวลาเวลาราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักบริหารในวงการราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 48 หน่วยกิต และสอบรวบยอดไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาเรียนระหว่าง 17.00 น. - 20.00 น. ของวันทำงาน และวันเสาร์ครึ่งวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป (ระดับ 4 หรือเทียบเท่า) หรือเป็นบุคคลที่ภาคีวิชาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาเป็นการพิเศษผู้สนใจสอบถามได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.2512956, 2513131-5 ต่อ 40 (คุณสุจิตรา วิไลพงษ์ และ คุณเบญจวรรณ มีรุ่งธรรม)

- บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ (เอ็มบีเอ) สำหรับปีการศึกษา 2532 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) มีผลการสอบโทเฟล และจีเมตตามาแสดง ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์-จุฬาฯ ชั้น 5 อาคารวิทยพัฒนา ซอยจุฬาฯ 12 (2) ถนนพญาไท กทม. 10500 โทร.2153741-3 ต่อ 129, 130

■ ออม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดอบรมเพื่อการศึกษา ระหว่างปีติภาคฤดูร้อน (อสร.) ประจำปี 2532 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกคุรุสภาได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน-13 พฤษภาคม 2532 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบวิชาชีพ (ห้อง 104 ชั้น 1 อาคาร 2) กองม. ราชารวณวิชา สพฐ. คุรุสภา โทร.2826847

ตอบ จดหมาย

จากนักศึกษา รหัส 31 (ใจร่ม)

ถาม (1) อยากทราบว่ามี ม.ร. ตัดคะแนน P ก็เปอร์เซ็นต์ และตัดคะแนน G ก็เปอร์เซ็นต์

(2) ผมอยู่ชั้นปีที่ 1 จะเรียนวิชาชั้นปีอื่นได้หรือไม่

(3) ผลสอบรายบุคคล มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ถึงบ้านหรือไม่

(4) ทำไม ม.ร. จึงโอนหน่วยกิตเข้าที่อื่นไม่ได้ ในเมื่อทุกกระบวนวิชาของเราไม่ได้ดีกว่าสถาบันอื่น

ตอบ (1) ไม่ได้กำหนดคะแนนแน่นอน

(2) ได้

(3) ส่ง

(4) วิชาที่สอบผ่านของ ม.ร. สามารถโอนหน่วยกิตสะสมของ ม.ร. โอนไปใช้ในสถาบันอื่นได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสถาบันแต่ละแห่งด้วย

จากคุณพรสวรรค์

ถาม อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดสอนปริญญาโทสาขาต่าง ๆ นอกจาก 3 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แล้ว สาขาอื่น ๆ ที่จะเปิดมีอะไรบ้าง

ตอบ มีอีกหลายสาขาวิชา ซึ่งยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้อนุมัติ

จากนักศึกษารหัส 31

ถาม (1) นักศึกษาที่สมัครทางไปรษณีย์แล้ว ครั้งต่อไปจะไปลงทะเบียนที่คณะได้หรือไม่

(2) เทปบันทึกคำบรรยายในห้องเรียน (ไม่ใช่ทางวิทยุ โทรทัศน์ ที่ออกอากาศ) มีบริการที่ไหน

(3) อยากทราบขั้นตอนการขออนุญาตปริญญาบัตรอย่างละเอียด

ตอบ (1) ได้

(2) มหาวิทยาลัยไม่มีบริการให้

(3) ติดต่อที่คณะบริหาร

จากนักศึกษารหัส 301500150

ถาม (1) ในภาค 2/2531 มีวิชา EN 102 ซึ่งเป็นวิชาปีที่ 1 เหลือเพียงวิชาเดียวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะลงทะเบียนพร้อมวิชาปีที่ 2 ได้หรือไม่ และการลงทะเบียนแบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง

(2) ระยะเวลาการศึกษา 12 ปี มหาวิทยาลัยเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้ใช่หรือไม่

(3) หากจะรักษาสถานภาพของการเป็นนักศึกษาไว้ 2 เทอม จะนับเป็นระยะเวลาการศึกษาหรือไม่

(4) วิชาที่สอบซ่อมในภาค 1/2531 จะประกาศผลเมื่อไร

ตอบ (1) ได้ โดยลงทะเบียนตามปกติ

(2) ใช่

(3) นับ

(4) ปกติอย่างช้าหลังวันสอบวันสุดท้ายประมาณ 45 วัน

จากนักศึกษารหัส 31

ถาม (1) ทางมหาวิทยาลัยจะส่งผลสอบรายบุคคลไปที่บ้านหรือไม่

(2) ในกรณีที่ไม่ได้รับ อยากทราบผลจะหาอย่างไร

ตอบ (1) ส่ง

(2) ติดต่อฝ่ายทะเบียนของคณะ

บรรณาธิการ

การให้ทุนฉุกเฉินแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะให้ทุนฉุกเฉินแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวนหลายทุน ดังต่อไปนี้

ก. ทุนฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ข. ทุนฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาที่ประสบภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น

โดยกำหนดคุณสมบัติและหลักฐานประกอบใบสมัครดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.1 เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ

1.2 ชาติผู้อุปถัมภ์หรือบิดามารดา หรือผู้อุปถัมภ์ประสบปัญหาทางการเงิน

1.3 มีความประพฤติดีและขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

1.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น

2. หลักฐานประกอบใบสมัคร

2.1 ใบสมัครขอรับทุนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

2.2 รูปถ่ายขนาด 2" ถ่ายมาไม่เกินกว่า 1 ปี จำนวน 1 รูป

2.3 หลักฐานแสดงผลการศึกษาทุกภาคเรียน จนถึงปัจจุบัน

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จสิ้นมพู่ที่แสดงว่านักศึกษายังคงลงทะเบียนเรียนอยู่ติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปกติ

2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2.6 สำเนาใบมรณบัตรของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางสายโลหิต ในกรณีที่เกิดเสียชีวิต

2.7 ใบชี้แจงสภาพการเงินของนักศึกษาที่เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเอง (หากจะมีใบรับรองของผู้ปกครองแนบมาด้วยก็จะเป็นการดี)

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนฯ ให้ขอใบสมัครและยื่นหลักฐานประกอบใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2532 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ อาจได้รับการพิจารณาแยกเว้นคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนในข้อ 1.1 และ 1.4

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และชื่ออาจารย์ผู้สอน กระบวนวิชา FR 253

ด้วยการจัดพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2531 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และชื่ออาจารย์ผู้สอนของกระบวนวิชา FR 253

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และชื่ออาจารย์ผู้สอนของกระบวนวิชาดังกล่าวเป็นดังนี้คือ

FR 253 READINGS IN THE HISTORY 3 CR.
OFF FRENCH CIVILIZATION
W.15.30-17.20 BPP 109 ASST.PROF.DR.USA

สำหรับ วันและเวลาสอบไล่ ให้เป็นไปตามที่ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 คือ สอบวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2532 เวลา 09.00-11.30 น.

การกำหนดช่วงบรรยายสรุปก่อนสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2531

ด้วย ในการจัดพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2531 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดช่วงบรรยายสรุปก่อนสอบซ่อม ประจำปีการศึกษา 2531 ไว้ในปฏิทินการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2531

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้กำหนดช่วงบรรยายสรุปก่อนสอบซ่อมเป็นวันที่ 18-25 มกราคม 2532 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2532)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเปลี่ยนแปลง ชื่ออาจารย์ผู้สอน

ด้วยในการจัดพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2531 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอนของกระบวนวิชา BI 252, BO 352, BO 498, CS 220, CS 225, CS 226, CS 227, CS 228, CS 320, CS 323, CS 326, CS 454, CS 457, CS 490 และ MI 498 ไว้

ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงให้กำหนด วัน เวลา สถานที่ สอนของกระบวนวิชาดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน เป็นดังนี้ คือ

งดสอบกระบวนวิชา GM 410 และเปิดสอน กระบวนวิชา CH 486 เพิ่มเติม

ด้วย ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นต้องประกาศได้ของดสอน กระบวนวิชา GM 410 และได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา CH 486 เพิ่มเติม จากที่ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2531

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา GM 410 และเปิดสอนกระบวนวิชา CH 486 เพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ คือ

"CH 486 ADVANCED ANALYTICAL 3 CR.
CHEMISTRY PR CH 334
W 0730-0920 SCO 513 ASSOC. PROF. CHUTIMA,
ASSOC. PROF. TAWATCHAI,
ASSOC. PROF. NARONG,
DR. SOMBOON, AND
WATCHAREE

สำหรับวันและเวลาสอบไล่ให้คณะดำเนินการจัดสอบเอง

งดสอบซ่อมกระบวนวิชา PC 429, PC 463, PC 468, และ PS 375

ด้วยภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ไม่สามารถเปิดให้มีการสอบซ่อมกระบวนวิชา PC 429, PC 463, PC 468 และ PS 375 จากที่ประกาศไว้ใน ม.ร.30 (สอบซ่อม) ของภาค 1 ปีการศึกษา 2531 นี้ได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอบซ่อมกระบวนวิชา PC 429, PC 463, PC 468 และ PS 375 ในการสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2531 นี้

แก้ไข COURSE TITLE และ PR กระบวนวิชา EC 439

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ขอแก้ไข COURSE TITLE และ PR กระบวนวิชา EC 439 ที่เปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 และภาค 2 ปีการศึกษา 2531

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไข COURSE TITLE และ PR กระบวนวิชาดังกล่าวจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 เป็นดังนี้ คือ

EC 439 SIMINAP N MONETARY PROBLEMS 3 CR.
PR EC 351, R EC 351, UN I, C 1, 2, 3, 4

■ “ข่าวรวมคำแถลง” ฉบับที่ 35 ประจำวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2532 ■ ถิ่นหล่งจากงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2631 บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะสี่ปีดึกดึกกึก กระปรี้กระเปร่า แจ่มใส เมื่อก่อน ทั้งบัณฑิต ผู้ปกครอง คุณคิมิตร รวมทั้งครูบาอาจารย์ แด้มแต่งสีสันทันมหาวิทยาลัยมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อกันตาเห็น... ■ จำนวนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 19,976 คน แยกเป็น: ษะนิตศาสตร 5,162 คน คณะบริหารธุรกิจ 5,068 คน คณะมนุษยศาสตร์ 2,122 คน คณะศึกษาศาสตร์ 1,598 คน คณะวิทยาศาสตร์ 432 คน คณะรัฐศาสตร์ 5,162 คน และคณะเศรษฐศาสตร์ 1,429 คน... ■ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษอาวุโส และองคมนตรี เมื่อตอนบ่ายวันที่

19 ธันวาคม 2531 วันเดียวกับศาสตราจารย์ ดร.แก้ว อ.มอริสัน รับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.ชงศักดิ์ โลหิตินันท์ ปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป... ■ ยอดบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รวบรวมจากคณะ สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสมาคมนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนทั้งสิ้น 104,828.75 บาท และสิ่งของจำพวกข้าวสาร อาหารแห้ง และเสื้อผ้า จำนวน 3 คันรถบรรทุก มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการส่งมอบให้สำนักงานนายกรัฐมนตรีต่อไป... ■ โทษ ๆ ก็พูดเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ “อีทอง” ขอย้ำตรงนี้อีกครั้งถึงความฉันทนุภาพที่ประจักษ์ชัดปัสพาทนทั่วจังหวัดภาคใต้ของรัฐบาล ถือเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยได้อีกชั้นหนึ่ง นอกเหนือความเฉียบพลันในการเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดที่ จนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี! ■ สด ๆ ร้อน ๆ ส่งท้ายปีมังกรทอง โรงงานปิโตรเคมีกลา ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่จังหวัดระยอง โคนพระเพลิงหลายจุด 100 ล้านบาท 2 วิศกรถูกยิงสดใหม่เตรียมเป็นต่อตะโก 5 พนักงานบาดเจ็บสาหัส ทานนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พร้อมคณะ รุดเยี่ยมความถึงที่เกิดเหตุ สาเหตุยังมืดแปดด้าน! ■ ขณะนี้อยู่ในระยะเวลาที่พรรคนักศึกษาต่าง ๆ รวม 10 พรรค ได้ดำเนินการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อ.ส.ม.ร., ส.ม.ร. ประจำปีการศึกษา 2532 ดัง



เยี่ยมชมน Mrs. Donna Marie Oglesby ผู้อำนวยการสำนักงานอเมริกา (Usis) และ Mrs. Virginia Faria ผู้ควบคุมรวม (Jale) จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง และพบปะสนทนากับ ศาสตราจารย์ ดร.ชงบุญ โสภรัตน์ อธิการบดี ม.ร. โดยมี รองศาสตราจารย์สมรดี พิภพสงาม รองอธิการบดีที่ไม่ได้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ พันธุลาภ รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับและเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเทคนิคและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสำนักงานการอเมริกา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2531 ณ ห้องประชุมใต้พระรูปพ่อขุนฯ

2 วัน คือวันแรกและวันสุดท้าย มีการเล่นดนตรีฟิสิกส์ของแผนกประเทศไทย ปี'81 ก่อนเปิดงาน ตามด้วยรายการข่าวเวทีผู้จัด “กฎหมายไทยประทับใจที่สุด” แสดงนิทรรศการ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ภาพยนตร์และภาพนิ่งทางกฎหมาย ส่วนวันสุดท้าย มีได้เวทีผู้จัด “การเมืองไทยไม่ใช่เรื่องของเด็ก” ต่อด้วย รายการสนทนาปัญหากฎหมาย เรื่อง “รัฐบาลใหม่กับความ



กีฬาประเพณี รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ รณวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและโครงการพิเศษ เป็นประธานในกาแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี 2531 ระหว่าง สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ ม.ร. และ กองบัญชาการการศึกษา กรมตำรวจ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2531 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง



บรรยายพิเศษ Dr. John Minnis แห่งคณะกรรมการศึกษาต่อเมือง มหาวิทยาลัยมานิลา ได้มาบรรยายพิเศษว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการแก่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2531 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี



สนทนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2531 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. จัดการสนทนาทางวิชาการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงในจีน” โดย รองศาสตราจารย์ วุฒิสถิ์ พลศิริ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มศว. ประสานมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉิม ทอภิมุญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ ทัฬหสุวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ซึ่งวิทยากรทั้ง 3 ท่าน เป็นคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอเนกิติให้ไปดูงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2531

จึงขอแนะนำผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ มีนักศึกษามาใช้สิทธิ จำนวน 12,466 คน พรรคกิจสังคม ได้รับเลือกตั้งให้บริหารองค์การนักศึกษาด้วยคะแนน 2,379 เสียง ตามมาติด ๆ ด้วย พรรคกระแสนวม 2,028 เสียง, พรรคนักศึกษา 5 ประสาน 1,501 เสียง, พรรคสังคมนวม 1,488 เสียง, พรรคสานแสงทอง 1,304 เสียง, พรรคพิภพธรรม 1,248 เสียง, พรรคเทอดราม 890 เสียง, พรรคพัฒนาปัญญาชน 542 เสียง, พรรคหลังราม 283 เสียง และพรรคเปลวเทียน 251 เสียง ส่วนสมาชิกสภานักศึกษาจากทั้งสิ้น 64 คน ดังนี้ 1. พรรคกิจสังคม 34 คน, 2. พรรคกระแสนวม 12 คน, 3. พรรคสังคมนวม 6 คน, 4. พรรคนักศึกษา 5 ประสาน 4 คน, 5. พรรคพิภพธรรม 4 คน, 6. พรรคสานแสงทอง 3 คน, 7. พรรคเทอดราม 1 คน สำหรับพรรคพัฒนาปัญญาชน, พรรคหลังราม และพรรคเปลวเทียน ไม่ได้ที่นั่งเลย ดังนั้น ตามระเบียบของกักการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยพรรค พ.ศ.2523 หากผลการเลือกตั้งออกมปรากฏ 3 พรรค ดังกล่าว ไม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นองค์การนักศึกษาหรือสมาชิกสภานักศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งอีก ต้องถูกยุบพรรค (เพราะกำลังจะครบ 2 ปีของการไม่ได้รับเลือกตั้งหรือไม่? ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2532) ■ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532 มหาวิทยาลัยได้จัดให้พรรคนักศึกษาต่าง ๆ ทั้ง 10 พรรค ขึ้นปราศรัยหาเสียงที่เวทีสาน สวป. เป็นครั้งแรก พรรคละ 30 นาที เรียกความสนใจจากนักศึกษารามา พอสสมควร ■ สมบูรณ์ ทองพัฒน์ ประธานชมรมนิติศาสตร์ อ.ส.ม.ร. บอกมาว่า ในระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2532 จะมีงานเวทีกฎหมายไทย ครั้งที่ 5 งานเวที

จัดใจในการแก้ไขปัญหาลูกและโสภณ” ในช่วงบ่าย มีอภิปรายเรื่อง “บทบาทและหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ในยุคปัจจุบัน” ณ หอประชุม เอ.ดี.1 “สีทอง” ขอเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาติดตามชม “ใต้รอย” ■ ปิดท้ายรอบรั้วรามฯ ฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ ณัฐวุฒิ พงศ์เทพชัย อดีตประธานชมรมรัฐศาสตร์ อ.ส.ม.ร. ปี'24 บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ปัจจุบัน เป็นผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่อง 3 ที่ได้รับรางวัลผู้สื่อข่าว (โทรทัศน์) ชายดีเด่น ประจำปี 2531 จากการทำข่าวเรื่อง “เปิดโปงขบวนการนำยานอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” นับว่าเป็นผู้สื่อข่าว (โทรทัศน์) ชายดีเด่น ติดต่อกัน 2 ปี (ปี'30, 31) ครั้นนี้คือ ความสามารถและความเก่งของบัณฑิตรามฯ คนหนึ่ง ที่ “สีทอง” ขอปรบมือให้และปรบมือแทนผู้อ่านที่มีใจรักความเป็นธรรมทั้งหลาย.



คุยกับนักจัดรายการเพลง วิทยุยานเกราะ
ที่การทำกิจกรรม นส.ส่งผลให้รู้จักแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ย้ำควรตั้งใจทำโดยตั้งมั่นอยู่ใน
อุดมการณ์ตลอดไป



จิรพรรณ พิทยาบูรณ์
ศส.บ.(บรรณาธิการศาสตร์ ม.ร.)

บรรณาธิการประจำสำนักหอสมุดกลาง ม.ร.

“บทบาทนักศึกษาที่มีต่อสังคมโดยส่วน
รวมเป็นสิ่งที่ดีทั้งตัวนักศึกษาเอง และส่งผล
กระทบถึงสังคมด้วย...จึงขอฝากจากใจ...ถึง...ใจ
นักศึกษาทุก ๆ คนด้วยว่า การทำกิจกรรมใด ๆ
ก็ตาม ควรตั้งใจทำตั้งมั่นอยู่ในอุดมการณ์
ตลอดไป”

“การทำกิจกรรมนักศึกษา สร้างความเชื่อ
มั่นเป็นตัวของตัวเองให้กับนักศึกษา ...มอง
สังคมอย่างเข้าใจ...รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักปรับตัวเองให้
เข้ากับสภาพต่าง ๆ ให้ดีขึ้น”

เป็นคำกล่าวของ จิรพรรณ พิทยาบูรณ์ อดีตนัก
ศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี
2518 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็น ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บรรณาธิการศาสตร์) ปัจจุบันเป็น ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ตำแหน่ง บรรณาธิการ เทียบเท่ากับระดับ 5 งาน
สารนิเทศ ฝ่ายบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. และเป็นผู้จัดรายการ เทียนใจ
ยามดึก “สายลมกับเสียงเพลง” ทางสถานีวิทยุยานเกราะ
ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-10.00 น. และ 23.00-24.00 น.
ระบบ F.M. ความถี่ 89.0 MHz ซึ่ง “ข่าวรวมคำแสด” จะ
นำท่านผู้อ่านไปรู้จักกับเธอ ในวันที่

ประวัติ เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2498 อายุ 34 ปี
เป็นชาวอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แต่ย้ายติดตาม
บิดาซึ่งไปรับราชการที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี
ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ จนถึง 25 ปี จึงได้รับวัฒนธรรมความ
เป็นชาวปัตตานีได้โดยปริยาย

ประสบการณ์ เลขาธิการชมรมบรรณารักษ
ศาสตร์ อ.ศ.ม.ร. ปี 19 เลขาธิการคณะกรรมการบัณฑิต
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2522 เลขาธิการชมรมศิษย์เก่าคณะ
มนุษยศาสตร์ ม.ร. ปี 2525 รองประธานชมรมศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2529-2532 และร่วมริเริ่มก่อตั้ง
ชมรมเจ้าหน้าที่บรรณารักษและชมรมเจ้าหน้าที่ทัศนนิ
ยมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราม
คำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งมานานอย่างก้าว
สูปีที่ 18 แล้ว ได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้าน แต่สิ่งหนึ่งที่
อยากจะทำคือความรัก ความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจกันอย่างจริงจัง จริงใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ทุก ๆ ระดับ มีส่วนผลักดันให้รามคำแหงเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่คิดว่า ถ้าทุก ๆ คนในวันนี้น่าเงิน-ทอง
เป็นเช่นดังกล่าวตลอดไป และตั้งอยู่บนจุดยืนเดียวกัน
มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เปิดแห่งนี้ก็จะดีเยี่ยมอย่างแน่นอน

3 ภาที่ ๒ วิทยาศาสตร์ กระดาษสารพัดประโยชน์

ศส.ดร.มธุรี ขวนกำนิตการ คณะวิทยาศาสตร์

กระดาษสารพัดประโยชน์ที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ
กระดาษที่ซซู ปัจจุบันกระดาษที่ซซูได้กลายเป็นของใช้
ประจำบ้านและประจำตัวที่แพร่หลายทั่วไป

กระดาษที่ซซูในห้องตลาดมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท
ซึ่งแตกต่างกันออกไปทั้งคุณสมบัติ ขนาด การบรรจุ และ
ราคา กล่าวโดยทั่วไปแล้วนั้นข้อแตกต่างที่สำคัญยิ่งของ
กระดาษที่ซซูต่าง ๆ ก็คือคุณสมบัติที่เป็นตัวกำหนดการ
ใช้งานของกระดาษ ซึ่งบ่อยครั้งที่เรามักจะนำกระดาษเหล่านี้
มาใช้ผิดประเภทได้เช่นนำกระดาษชำระมาเช็ดปาก หรือ
ใช้กระดาษเช็ดหน้าและเช็ดมือแทนกระดาษชำระ

กระดาษที่ซซูตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มีสี่ประเภทคือ

กระดาษเช็ดหน้า จะต้องมีความอ่อนนุ่ม สะอาดกว่า
กระดาษที่ซซูชนิดอื่น ดูดซับน้ำได้ดีและต้องไม่ยุบหรือ
ขาดง่ายเมื่อเปียก

กระดาษเช็ดปาก พบเห็นทั่วไปตามร้านอาหารต่าง ๆ
กระดาษเช็ดปากจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระดาษ
เช็ดหน้า จะแตกต่างกันตรงด้านความสะอาดซึ่งเป็นรอง
ลงมาจากรกระดาษเช็ดหน้า

กระดาษเช็ดมือ มักบรรจุเป็นม้วน ขนาดกว้างสองเท่า
ของกระดาษชำระ มีคุณสมบัติทนทานต่อแรงดึงทั้งใน
ขณะแห้งและเปียกสูงกว่ากระดาษที่ซซูประเภทอื่น ๆ
นอกจากจะใช้เช็ดมือแล้วยังสามารถนำมาเช็ดรถ เช็ด
ถ้วยชามและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้

กระดาษชำระ จะมีคุณสมบัติพิเศษคือกระดาษตัวได้ง่าย
เมื่อเปียกน้ำซึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นยิ่งเพราะกระดาษ
ชำระจะไม่ไปกุดตามซอกของโถส้วมหรือท่อ

จะเห็นได้ว่ากระดาษที่ซซูแต่ละชนิดถูกผลิตออก
มาให้เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ตามแต่กำหนด และ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขณะใช้หรือปัญหาขณะยวาวจึงควร
เลือกใช้กระดาษที่ซซูให้ถูกประเภทเท่านั้น

การทำกิจกรรมของนักศึกษามีผลดี
อย่างไร การทำกิจกรรมนักศึกษามีผลดี คือ สร้างความ
เชื่อมั่น เป็นตัวของตัวเองให้กับนักศึกษา และสร้าง
อุปนิสัยที่ดี มองสังคมอย่างเข้าใจและดีขึ้นเรื่อย ๆ
กิจกรรมต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาทุกคนมีจิตใจที่กว้าง
ขวาง รู้จักเสียสละ ให้อภัย ขยัน อดทน รับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสร้างความเป็นผู้นำใจนักกีฬา มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี รู้จักการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

ส่วนผลเสีย ก็มี แต่ผลดีมีมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การวางตัว วางใจของนักศึกษาแต่ละคน โดยสรุปกิจ
กรรมนักศึกษานอนให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเองมาก ถ้ารู้จักปรับตัวเอง ประมาณตัวเอง ก็จะไม่
เกิดปัญหาในทางที่เป็นผลเสียอย่างแน่นอน

มีหลักเกณฑ์ในการทำงานและข้อคิดส่วน
ตัวอย่างไรหรือไม่ ด้วยใจจริงแล้วมีความรู้สึกขยันขันแข็ง
อดทนในทุก ๆ อย่างที่เผชิญอยู่ มีความรู้สึกที่จะตั้งใจจริง
หนักเอาเบาสู้ จะวางแผนการทำงานไว้เป็นขั้นตอน
และแบ่งเวลาว่างไว้เป็นสัดส่วนกับเวลาส่วนตัว เพื่อ
ความสำเร็จในการทำงาน โดยมีคติประจำใจว่า ตั้งใจจริง
สู้ไปข้างหน้าอย่างมีความเชื่อมั่น ตั้งสมาธิให้มั่นใน
ทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าเรื่องใด อุปสรรคใด จะไม่หวั่นไหว
อดทนไว้ ไม่ตามใจตนเองมากนัก ทุกอย่างก็ควรประ
สมหวังที่ตั้งใจได้ ไม่มากก็น้อยค่ะ

รายงานผลสอบ

ผลสอบเพิ่มเติมต่อจาก "ข่าวรวมคำแสด" ฉบับที่
33, 34 ซึ่งเป็นผลสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2532 ประกาศ
ภายในวันที่ 5 มกราคม 2532 มีดังนี้

คณะนิติศาสตร์
กระบวนวิชาที่ประกาศหมดแล้วทุกช่วงรหัส
LA 103 LA 104 LA 105 LA 106 LA 130 LA 203 LA 205 LA 207
LA 208 LA 209 LA 213 LA 214 LA 221 LA 222 LA 233 LA 303
LA 304 LA 305 LA 306 LA 307 LA 308 LA 309 LA 310 LA 313
LA 353 LA 354 LA 403 LA 407 LA 409 LA 410 LA 413 LA 414
LA 433 LA 434 LA 435 LA 436 LA 438 LA 439 LA 442 LA 444
LA 446 LA 448 LA 451 LA 453 LA 455 LA 457 LA 459 LA 460
LA 466 LA 467 LA 475

กระบวนวิชาที่ประกาศเฉพาะช่วงรหัส
LA210 ประกาศช่วงรหัส 24103385 ถึง 291070368
291070689 - 301027216
301027243 - สุดท้าย
LA253 - - 25112115 - สุดท้าย
LA335 - - 231 - 272233834
272233914 - 292008773
292090601 - 292105837
292105882 - 292216236
292216245 - สุดท้าย
LA350 - - 24112489 - สุดท้าย
LA405 - - 231 - 281020841
281020869 - 281143228
291027424 - สุดท้าย
LA406 - - 291049071 - 291071474
291072106 - สุดท้าย

สำหรับกระบวนวิชาบางช่วงรหัสที่ยังไม่ได้แจ้งจะ
ประกาศผลสอบเร็ว ๆ นี้

คณะศึกษาศาสตร์
AV 353 AV 355 AV 375 ED 312 ED 314 ED 322 ED 361 ED 381
ED 382 ED 417 ED 431 GE 204 GE 245 GE 255 GE 311 GE 334
GE 336 GE 341 GE 354 GE 355 GE 357 GE 403 GE 404 GE 224
GE 423 GE 455 GE 454 GE 524 GE 527 GE 544 GE 424 HE 204
HE 245 HE 356 HE 444 HE 445 HE 446 HE 355 HE 458 MR 303
MR 304 MR 311 MR 324 MR 325 MR 371 MR 533 PC 103
PC 104 PC 203 PC 213 PC 263 PC 327 PC 329 PC 345
PC 353 PC 409 PE 244 PE 273 HC 203 HC 344 HC 372
HC 373 HC 345

ถ้ำกมลและถ้ำมขวนกิด

"To those who supported me, I will try to be worthy of your
trust. To those who did not, I will try to earn it. My hand is out
to you and I want to be your President, too."

George Bush
Bangkok Post, November 10, 1988

ข้าฯ ขอยืนยันต่อผู้ที่ให้การสนับสนุนว่า
ข้าฯ จะทำตนให้สมกับความไว้วางใจนั้น
สำหรับผู้ที่ไม่ได้สนับสนุน ข้าฯ ก็ขอปวารณาตัวว่า
จะทำตนให้ได้รับการสนับสนุนต่อไป
ข้าฯ ขอยืนยันเมื่อไม่ยังทำนุทั้งหลาย ข้าฯ ประสงค์จะเป็น
ประธานาธิบดีของทุกๆ คน.

ยอร์จ บุช
คำประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531
ภายหลังที่ปรากฏว่าได้รับคะแนนเสียง
มหาชน (popular votes)
ได้มากกว่าที่จะทำให้ได้คะแนนเสียงคณะผู้
เลือกสรรขั้นสุดท้าย (electoral vote)
มากพอที่จะเป็นประธานาธิบดีได้
ในวันที่ 20 มกราคม 2532
ทั้งข่าวและถ้อยแถลงแปลในภาษาไทย ขวรวรรณ วีระชัย

คลังสุบ ขงหนัก เขามอเพียงให้เรารู้จักชีวิต

กษัตริย์มหานิติศาสตร์

ส.วันทาทิพย์ ส่องอินทร์

“คำถามที่ว่า เราจะเขียนอะไร นั้น ไม่ใช่ปัญหา ข้อแรกที่สำคัญเพียงข้อเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ยังคงรวมไปถึงว่า เราจะเขียนอย่างไร และเขียนไปเพื่ออะไรด้วย”

คำพูดนี้ปรากฏอยู่ในสุนทรพจน์ของคุณนิคม ราชยานิกเขียนซีไรท์ของไทย ประจำปี 2531 ที่แสดงแก่แขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในวันรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล คำพูดนี้ประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนของคุณนิคม ไม่ใช่สำหรับปัจจุบัณ หรือสำหรับอนาคต แต่หากมองย้อนประวัติการเขียนหนังสือของคุณนิคม เราจะพบว่า คุณนิคมมีเจตนามั่นคงในการเขียนหนังสือเพื่อกระตุ้นความคิดของคนในสังคมมาตั้งแต่คุณนิคมยังเป็นสมาชิกคนหนึ่งใน “กลุ่มพระจันทร์เสี้ยว” ระหว่างเป็นนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเขียนเรื่องสั้นเรื่อง กบขนต้นไม้ ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2510 นับจากนั้นคุณนิคมเขียนเรื่องสั้นต่อมาเรื่อย ๆ จนมาเริ่มเขียนนวนิยายเรื่องแรกคือ ตะกวดกับกบ ในปี พ.ศ. 2526 นวนิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือ ของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ นวนิยายเรื่องนี้ได้เข้าชิงรางวัลซีไรท์ ในปี 2528 แต่พลาดไป

คลังสูง ขงหนัก เป็นนวนิยายเรื่องที่สองของคุณนิคม ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือในปี 2527 และเข้าประกวดชิงรางวัลซีไรท์ในปี 2528 ด้วย แต่ไม่ผ่านเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติด้านจำนวนหน้าของฉบับพิมพ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลซีไรท์ในปีนั้นกำหนดขึ้น เมื่อได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ข้อนี้ไปเสียในปีนี้ คลังสูง ขงหนัก จึงได้อวดคุณค่าของหนังสือที่สร้างสรรคต่อคณะกรรมการ และหลังจากอภิปรายถกเถียง เปรียบเทียบกับนวนิยายที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบอีก 3 เล่ม ในที่สุด คลังสูง ขงหนัก ก็ได้รับการตัดสินให้เป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือที่เรียกกันคุ้นปากว่า รางวัลซีไรท์ ประจำปี 2531 นี้

ผู้เขียนเคยเล่าความเป็นมาของรางวัลซีไรท์มาแล้ว เมื่อเขียนถึงวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลนี้ในปีที่ผ่านมา ๆ มา จึงไม่ขอกล่าวซ้ำอีก นอกจากจะขอแสดงความยินดีว่า รางวัลซีไรท์มีอายุยืนยาวมาถึง 10 ปีแล้ว ผ่านพ้นความกังขาในแง่ของความน่าเชื่อถือจากบุคคลทั้งปวง เนื่องจากเป็นรางวัลวรรณกรรมที่ดำเนินการโดยเอกชนมิใช่หน่วยงานของรัฐบาล มาจนกลายเป็นรางวัลเกียรติยศทางวรรณกรรมที่เด่น เป็นที่รู้จัก และเป็นที่น่าสนใจแก่ทั้งบุคคลที่อยู่ในวงวรรณกรรมและบุคคลทั่วไปมากที่สุดขณะนี้ ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่า ไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทุกฝ่ายหรือไม่ก็ตาม อันเป็นเรื่องธรรมชาติของการตัดสินของรางวัล แต่ทุกฝ่ายยอมรับว่า รางวัลซีไรท์มีคุณูปการต่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย และยิ่งทำให้วรรณกรรมไทยมีโอกาสขยายหมแดนไปสู่ชนชาติอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ศาสตราจารย์กฤษณา มลิณี กษัตริย์มนตรี ประธานคณะกรรมการตัดสินประกาศชื่อ คลังสูง ขงหนัก เป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรท์ในปีนี้ สื่อมวลชนที่มากำจาวได้ปรบมือแสดงความยินดีอย่างหนักแน่น และจนบัดนี้ ยังไม่มีคอลัมน์เสถียรทางวรรณกรรมคนใดแสดงความเห็นคัดค้าน นอกจากกล่าวกันว่า “น่าจะได้เสียนานแล้ว” หลังการ

ประกาศผลการตัดสิน มีผู้เขียนบทวิจารณ์นวนิยายเรื่องนี้ ในแง่มุมต่าง ๆ ลงในนิตยสารและวารสารต่าง ๆ สมดังที่คุณนิคม ราชยานิกกล่าวต่อสื่อมวลชนว่า “ผมไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้ว”

มีอะไรที่นักหนาในนวนิยายขนาดสั้นเรื่อง คลังสูง ขงหนัก

ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ในเที่ยวแรก จะพูดคล้าย ๆ กันว่า “เป็นเรื่องหนัก อ่านยาก” หลายคนอ่านไม่จบ และอีกหลายคนอ่านแล้วบอก “ไม่รู้เรื่อง”

ความยากของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่กลวิธีสื่อสารแบบสัญลักษณ์ เราพูดไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าเรื่องนี้เป็นงานเขียนแบบสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) เพราะผู้เขียนไม่ได้กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะ หากเทียบกับเรื่อง แม่เบี้ย ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสัญชาตญาณทางเพศ ความรู้สึกผิดชอบด้านศีลธรรม ความลึกลับลึกลับและบารมีของชาติตระกูล รวมทั้งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษด้วย กลวิธีแบบสัญลักษณ์ในเรื่องคลังสูง ขงหนัก จึงเป็นเพียงการอธิบายเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งด้วยอีกสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง

ความยากของนวนิยายเรื่องนี้ น่าจะอยู่ที่ประเด็นของความคิดที่สะท้อนจากเนื้อหาทั้งหมดของเรื่อง นวนิยายเรื่องนี้กล่าวถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต ไม่ใช่เสียใจใดเสียใจหนึ่ง หรือมูมโตมมหนึ่งของชีวิต แต่เป็นชีวิตทั้งชีวิต ชีวิตที่เป็นนามธรรม ซึ่งนักปรัชญาทั่วโลก จากอดีตถึงปัจจุบันพยายามจะอธิบายด้วยความรอบความคิดต่าง ๆ กันไป เมื่อเราถามตัวเราว่า ชีวิตคืออะไร การมีชีวิตอยู่มีความหมายอย่างไร ชีวิตหนึ่งมีผลกระทบและรับแรงกระทบจากชีวิตอื่น ๆ อย่างไร คำตอบของคำถามข้างต้นอาจจะแตกต่างกันไปนานปีการ แต่ที่แน่นอนก็คือ เรารู้สึกว่า เป็น “เรื่องยาก” ที่จะตอบ ยากเพราะต้องคิด คลังสูง ขงหนัก จึงไม่ใช่หนังสืออ่านเพลิน แต่เป็นหนังสือที่ดึงดูดการผู้อ่านที่มีสมาธิที่จะอ่าน “อ่านเรื่อง” อยู่พอสมควร เพราะเมื่อได้ “เรื่อง” แล้ว “รส” ก็จะมาตามเอง เพียงแต่รสออกจะฝาดเมื่ออยู่สักหน่อย เพราะเป็นรสชาติแห่งชีวิต

คุณนิคมจับประเด็นที่ตอบยากนี้มาสร้างเป็นนวนิยาย เขาอธิบาย “ชีวิต” ที่เป็นนามธรรม ด้วย “ภาพชีวิต” ที่เป็นรูปธรรม ภาพชีวิตนี้คือกลุ่มชาวบ้านริมแม่น้ำยมซึ่งมีอาชีพสองแพ ลากซุง จับปลา แกะสลักไม้ ล่าสัตว์ป่ามาสดัฟฟี่ ครอบครัวยเล็ก ๆ พ่อแม่ลูกประกอบ ด้วยค่างาย มะจัน และแอ เป็นครอบครัวหนึ่งในชุมชนแห่งนี้ ตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งคือ หลายสุด ซึ่งที่ค่างายเลี้ยงดูเป็นเจ้าของมาแต่เด็ก แต่ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นของพ่อเลี้ยง เพราะพ่อของค่างายต้องการเงินรักษาตัว แต่ในที่สุดค่างายและหลายสุดกลับมามีชีวิตด้วยกันทำงานด้วยกัน ในฐานะ “คนงาน” ของพ่อเลี้ยง ได้รักกันผูกพันกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสิ้นชีวิตไปพร้อมกัน

คุณนิคมบอกให้เราใช้ชีวิตในแง่มุมใดบ้างละ ชีวิตมีเงื่อนไข กฎเกณฑ์ จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม

ในฐานะสัตว์สังคม มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีขอบเขต มีเงื่อนไข ทั้งที่เราสร้างขึ้นเอง ทั้งที่คนอื่นในสังคมเดียวกับเราสร้างขึ้น เงื่อนไขเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องบังคับทิศทางของชีวิต และบางครั้งทำลายเสรีภาพส่วนบุคคล ความคิดที่ผู้อ่านผู้เขียนบอกผ่านประสบการณ์ของค่างายเมื่อเป็นคนสองแพไปตามลำน้ำ เขาเห็นว่ากระแสน้ำไหลไปโดยมีขอบเขตบังคับทิศทาง

หลากหลาย แม้เรามองไม่เห็นขอบเขต แต่กระแสก็ยิ่งไหลไปตามทิศทางของร่องน้ำ เล็กเช่นเดียวกับคนที่เลือกอยู่ในสังคม มักต้องปฏิบัติตามคล้อยตามครรลองของสังคมไปโดยไม่รู้ตัวว่ามีเงื่อนไขบางอย่างบังคับอยู่ บางครั้งก็ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นโดยปริยาย เหมือนดังที่ค่างายคิดว่า “ฉันอยู่ในนี้ เสด็จ อาจออกนอกขอบบ้าง ไม่นานก็กลับมาอีก แต่คนที่ไม่กลับ ก็ไปอยู่ในตลิ่งของแม่น้ำสายอื่น” (หน้า 58) นอกจากผู้เขียนจะเปรียบเทียบกฎของสังคมกับขอบตลิ่ง ผู้เขียนยังเปรียบกับตาขอที่ควาญใช้สืบหัวช้างเพื่อเตือนให้ช้างเชื่องฟังคำสั่ง จนเมื่อช้างเคยชิน จะมีตาขอหรือไม่ มันก็ปฏิบัติตาม คนก็เช่นกัน มีตาขอที่มองไม่เห็นสับอยู่บนหัว เพราะเราฉลาดกลัวเกินกว่าจะเป็น “ขบถ” ต่อสังคม

การมีชีวิตคือการแบกภาระหน้าที่ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม

เมื่อเราเห็นช้างลากซุง เราอาจจะคิดว่าเกิดมาทั้งชีวิตมีหน้าที่อยู่เพียงลากซุง จนกว่าจะเป็นช้างแก่ ก็ถูกปลดระวางพ้นหน้าที่ไป มาย้อนคิดถึงชีวิตมนุษย์ เมื่อเติบโต เรามีหน้าที่เรียนหนังสือ เพื่อสะสมทุนแห่งความรู้และโอกาสไปใช้ในการทำงาน เราทำงานโดยนำความรู้ที่สะสมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเงิน เพื่อชื่อเสียง เพื่อความภูมิใจ เพื่อสร้างความเจริญแก่สังคม ฯลฯ ทั้งเพื่อตนเอง เพื่อคนอื่น และเพื่อสังคม ยิ่งมีความหวัง ความฝันมากเท่าใด ชุมแห่งภาระหน้าที่ก็ใหญ่ขึ้นเป็นเงาตามตัว เราทุกคนก็ลากซุงที่มองไม่เห็นนี้และภาระนี้จะสิ้นสุดไปพร้อมกับชีวิต

คนทุกคนมีความหวัง ความฝัน แต่งานทุกอย่างจะดูง่ายไปหมดคราพบเท่าที่ยังไม่ลงมือกระทำ การลงมือทำเท่านั้นที่ก่อให้เกิดงานสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแคความตั้งใจ

การแกะสลักช้างของค่างายสื่อความถึงความมุ่งมั่น ความฝัน ความหวัง ซึ่งสายตาดวงใจเมื่อเขาลงมือทำความฝันนั้นให้กลายเป็นความจริง “เขาก็พบกับขีดจำกัดของตัวเอง เห็นข้อบกพร่องและรายละเอียดมากมายที่เขาไม่รู้” (หน้า 93) การพบกับความสำเร็จในชีวิตจึงไม่เพียงแต่มองไปที่เป้าหมายซึ่งอยู่ข้างหน้า แต่ต้องมองที่ตัวเราเองว่ามีศักยภาพแค่ไหนแล้ว เท่านั้นแหละคือคนที่ต้องมองตัวเองให้ “ทะลุ” เหมือนอย่างที่คุณนิคมกล่าวว่า “ทุกคนต่างมีความฝัน ใคร ๆ ก็มีข้างใหญ่ในใจของตัวเอง จะคิดให้สายตังใจก็ได้ ถ้าขยันไม่ต้องถือตัวกับก้อนเข้าไป ยืนอยู่หน้าขอบข้างเขาจะสายตังอย่างไม่มีขอบเขต เขายังไม่พบแม่น้ำที่ใสจนเห็นตัวเองชัดเจน” (หน้า 177) แต่เมื่อใดที่เรารู้ตัวว่าเรามีศักยภาพพอเพียงกับงานนั้น เราจะรู้สึกกลัวตัวตน และความคิดของเราล้นไปกับเนื้องาน รู้สึกเหมือนว่างานนั้นดำเนินไปด้วยตัวของมันเองราวกับปราศจากผู้กระทำ เหมือนอย่างที่คุณนิคมพบว่า “ทั้งกิดของมันเป็นเอง ตัวมันงอกออกมาทีละนิด” หลังจากที่เขาติดพันกับการแกะสลักจนไม่ยอมยกมือ บ่อยครั้งที่ผู้เขียนรู้สึกเหมือนกับว่าพิมพ์ผิดเขียนงานแทนผู้เขียน เพราะความกิด มีที่กล่าวถึงพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเสียแล้ว ขณะที่ทำงานเขียนชิ้นนั้น

คุณค่าและความหมายของชีวิต อยู่ที่การ “มีชีวิต” เป็นชีวิตที่ยัง “เป็น” มิใช่เป็นเพียง “ซากชีวิต”

ช้างแกะสลักที่ค่างาย “ใส่ระนาดหลายปี ได้คำสวดใจ สักวาใจแทน เป็นวาระ เขาคิดว่าทุกชีวิตมีความ

กล้า และอะไรอีกเยอะแยะรวมกันอยู่ในนั้น" (หน้า 106) ผลงานที่สาวงาม ละเอียตลออนี้ เป็นข้างที่ "เหมือนข้างเป็น" (หน้า 110) แต่ท่าทางเขลลวีรู้สึกว่ามีขาดอะไรไปบางอย่าง เขาคุ่นคิด นอนไม่หลับอยู่หลายคืน จนต้องไปคุ้งข้างจริง ๆ อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่ง เขามือโอกาสได้ใช้หลายสุดซึ่งกำลังตกมัน ขณะที่ข้างวิ่งเตล็ดลงตลิ่ง "ความคุ่นและอ่อนละมุนจากตัวข้าง แล่นผ่านได้วางเขา มันมีอารมณ์ มีเลือดเนื้อ มีชีวิต และวิญญาณ เขาสัมผัสได้ถึงความนุกะตุ รุนแรง ที่กำลังทะยานไปข้างหน้า รู้สึกถึงความหวาดกลัว และหวั่นไหวชั่วขณะของมัน ความเศร้า ความเจ็บปวด และความตกใจ ขณะที่ต้นบนและวังพด้านที่คดเคี้ยวอยู่กับแ่งที่หาทางออกไปได้" (หน้า 116) ดังนั้น เขาจึงพบว่า สิ่งข้างไม้ขาดไป คือ "ชีวิต" ชีวิตที่ไม่ว่าจะอยู่ในร่างของหมาหลังถลอกแสนเข็เร่ หรือในร่างเด็กมอมแมมแสนสกปรก แต่คุณค่าของชีวิตอยู่ที่มันยัง "เป็น" ไม่ใช่เป็นเพียง "ซาก" ต้นไม้ที่ถูกโค่นลงมาเพื่อแกะสลักเป็นข้างเหมือนจริงก็เป็นเพียงซากต้นไม้ สัตว์ป่าที่ถูกยิงเพื่อเฝ้าภสดีพท์ ตกแต่งตัดแต่งตัดชำให้ดูเหมือนมีชีวิตก็เป็นเพียงซากสัตว์ เราไม่สามารถทำให้มันมีชีวิตอยู่ได้ เพราะชีวิตได้ถูกทำลายไปแล้ว

อันที่จริงชีวิตก็คือการเดินทางที่ไม่ยาวนานนัก บางครั้งชีวิตที่สั้นเกินกว่าจะคาดคิด ทำให้เราสงสาร เสียหาย เพราะความตายเดือนให้เราตระหนักและตระหนกกว่า การเดินทางนี้ไม่มีวันสิ้นสุด ก็แล้วเหตุใดเล่า เราจึงมีชีวิตที่เปลี่ยวเปลี่ยว เหตุใดเล่าเราจึงรักเพียงตัวเรา และพวกพ้อง เหตุใดเล่าเราจึงไม่เมื่อนแม่ความรักของเราไปสู่ชีวิตอื่น ๆ เหตุใดเล่าเราจึงให้ความสำคัญกับ "ซาก" มากกว่า "ชีวิต" เหมือนอย่างที่เราเคยคิดว่า "ฉันมันแค่รักษาซากที่ไม่มีชีวิต ไม่เคยรักษาชีวิตที่อยู่ในซากเลย" (หน้า 171) คำบางจึงนำ "เด็กนอนบนเมม" ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าไปเลี้ยงดู ให้ความรัก ให้ความอาทร แทนแอลูกชายที่จมน้ำตาย

การละเลยคุณค่าของชีวิต ทำให้เป็นเรื่องน่าเจ็บปวดที่บางครั้งมนุษย์แลกชีวิตกับวัตถุ แลกความเป็นคนกับเงินหรืออำนาจ จากสุดท้ายที่หลายสุดและคำบางมีวงกลิ้งตกตลิ่งเพราะลากซุงที่หนักเกินกำลังข้าง ซุงก้อนนี้จะถูกนำไปแกะสลักเป็นข้างไม้ตัวสูงใหญ่ และราคาแพงกว่าข้างจริง ฉากโศกนาฏกรรมนี้จึงก่อความสะเทือนอารมณ์เพราะชีวิตมีค่าสูงไป เพื่อแลกกับซากที่ไร้ชีวิตแต่มีราคา

ข้อคิดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อคิดอีกหลายอย่างที่กระจัดกระจายอยู่ในตลิ่งสูง สูงหนัก แต่ผู้เขียนสานร้อยความคิดเหล่านี้โดยมีเอกภาพด้วยการประสานเชื่อมโยงความคิด ประสพการณ์ของคำบางในช่วงเวลาต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน จนอาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ทุกตอนมีความสำคัญ คำทุกคำมีความหมาย ภาษาของคุณนิคมสั้น จนต้องเรียกว่าห้วน ดังนั้น ข้อความมากประโยคเป็นข้อความที่ผู้อ่านต้องตีความและขยายความด้วย "สิ่งที่อยู่ระหว่างบรรทัด" เหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้นวนิยายเรื่องนี้ "อ่านยาก" อาจเกิดจาก กลวิธีการเล่นเรื่องด้วยกระแสสำนึก (Stream of Consciousness) ของตัวละคร และการตัดตอนย้อนกลับไปที่กลับมา (flash back) แบบเทคนิคของภาพยนตร์ ผู้อ่านจึงต้องติดตามและเชื่อมโยงเหตุการณ์ของปัจจุบันและอดีตอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์ที่ไม่ได้เว้นช่องว่างเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้อ่านรู้ว่าในช่วงเปลี่ยนของเวลา ยิ่งทำให้ผู้อ่านสับสน จนต้องอ่านทวนย่อหน้าเดิมอยู่บ่อย ๆ แม้ข้อบกพร่องนี้จะไม่เกี่ยวกับฝีมือของผู้เขียน แต่ก็ทำให้รำคาญใจอยู่ไม่น้อย

หลักธรรมสำคัญอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา

มส.ดร.ศักดิ์ศรี ปาณะกุล
คณะศึกษาศาสตร์

พระพุทธศาสนาคือศาสนาประจำชาติไทย ประกอบด้วยพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เชื่อในเรื่องของ "เหตุ" และ "ผล" ซึ่ง "เหตุ" คือการกระทำทั้งดีและชั่วที่แต่ละคนได้สร้างขึ้น "ผล" คือสิ่งที่จะได้รับ ซึ่งเป็นผลเกิดจาก "เหตุ" ที่ได้ทำลงไปแล้ว มาตอบสนอง แล้วแต่การกระทำนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุ สร้างเหตุดีหรือสร้างกรรมดี ย่อมได้รับผลดีหรือวิบากกรรมดี สร้างเหตุชั่วหรือสร้างกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วหรือวิบากกรรมชั่ว

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมคำสอนเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆะมาส ณ กรุงราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ เป็นจาตุรงคสันนิบาต คือมีการประชุมใหญ่ของสาวก ที่ล้วนเป็นพระอรหันต์ชั้นอภิญญา 6 และอุปสมบทด้วยพระองค์ ที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งสิ้น 1,250 องค์ โดยพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพุทธโอวาท เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์ หรือหัวใจของพระพุทธศาสนา มีความว่า "การไม่ทำบาปทั้งสี่ การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใส นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย"

1. การไม่ทำบาปทั้งสี่ คือ การไม่ทำความชั่วไม่ให้สร้างเหตุที่ชั่วให้เกิดขึ้น เป็นการป้องกันไม่ให้ต้องได้รับผลหรือวิบากกรรมชั่ว หรือ อกุศลวิบากกรรม คือความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ได้แก่ทุกคติภูมิ 4 ความชั่วหรือ อกุศลกรรมบถ 10 มีดังนี้

- กายกรรม 3 ได้แก่
1. การฆ่าสัตว์
 2. การลักทรัพย์
 3. การประพฤตผิดในกาม

- วจีกรรม 4 ได้แก่
1. การพูดโกหก
 2. การพูดส่อเสียด
 3. การกล่าวคำหยาบ
 4. การพูดเพ้อเจ้อ

- มโนกรรม 3 ได้แก่
1. การอยากได้ของผู้อื่น
 2. การคิดร้ายต่อผู้อื่น
 3. การเห็นผิดจากคลองธรรม

2. การยังกุศลให้ถึงพร้อม คือการทำความดี เป็นการสร้างเหตุที่ดี เพราะเมื่อวิบากกรรมดี หรือ "กุศลวิบากกรรม" ส่งผล ความสุขในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะเกิดขึ้น การทำกรรมดีเป็นกามาวจรกุศล ซึ่งผู้กระทำกรรมดีจะได้ผลตอบสนองทางกามคุณ 5 คือ ตา หู

ความคิดเรื่องชีวิตที่คุณนิคมสื่อสารมายังผู้อ่านไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูป เขาเพียง พยายามบอกเราว่า ชีวิตคืออะไร เป็นอยู่อย่างไร โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับการประเมินคุณค่าถูกผิด ดีเลวหรือไม่ เราต่างหากที่จะต้องประเมินคุณค่าของชีวิตของเราเอง จะด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์ ศีลธรรม หรือปรัชญาชีวิตแบบใดก็ตาม เหมือนดังที่ผู้เขียนบอกเราว่า "เราทุกคนมีการเกิดและความตายอย่างละหนึ่งหนเท่านั้น แต่สิ่งที่อยู่ระหว่างกลวงนั้น เป็นชีวิต เราต้องหาเอาเอง" (หน้า 185)

ฉะนั้น คงจะต้องกล่าวว่า ตลิ่งสูง สูงหนัก เป็นนวนิยายขนาดสั้น ที่อ่านเที่ยวเดียว เห็น 4 ไร่ 1 คอ

จุมภ-ลิน กาย ได้รับสัมผัสดีงาม และผู้กระทำกรรมดีต้องพยายามสร้างกรรมดีเป็นกิจประจำด้วยปัญญา เพื่อจะยังความสุขและความเจริญ อันคงทนที่ชีวิตจะได้รับเสมอ ไม่ล่ม ๆ ตอน ๆ ซึ่งความดีดังกล่าวได้แก่บุญกิริยาวัตถุ 10 คือ

1. ทาน
2. ศีล
3. ภาวนา
4. เคารพบุคคลที่ควรเคารพ
5. ชวนชวนในกิจที่ชอบ
6. การแผ่กุศลผลบุญ
7. การอนุโมทนาบุญ
8. การฟังธรรม
9. การให้ธรรมเป็นทาน
10. การทำความเห็นตรงตามความจริง

การสร้างบุญกิริยาวัตถุ 10 ผู้สร้างจะต้องมีคุณสมบัติ คือ

1. ศรัทธา คือ เชื่อด้วยเหตุและผลอันถูกต้อง อันได้แก่

- 1.1 เชื่อว่ากรรมและวิบากกรรมมีจริง
- 1.2 เชื่อว่าบุญบาปเป็นของมีจริง
- 1.3 เชื่อว่านรกสวรรค์เป็นของมีจริง
- 1.4 เชื่อว่าใครทำดีก็ได้รับผลดี ใครทำชั่วก็ได้รับผลชั่ว

2. เจตนา 4 คือ

- 2.1 เจตนาก่อนทำบุญ
- 2.2 เจตนาขณะทำบุญ
- 2.3 เจตนาหลังทำบุญเสร็จแล้วใหม่ ๆ
- 2.4 เจตนาหลังทำบุญเสร็จไปนานแล้ว

3. จิตเป็นมหากุศลดวงหนึ่งดวงใดใน 8 ดวง คือ

- 3.1 จิตที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีสิ่งชักชวน
- 3.2 จิตที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยปัญญา มีสิ่งชักชวน
- 3.3 จิตที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีสิ่งชักชวน
- 3.4 จิตที่เกิดพร้อมด้วยความดีใจ ไม่ประกอบด้วยปัญญา มีสิ่งชักชวน
- 3.5 จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีสิ่งชักชวน
- 3.6 จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ประกอบด้วยปัญญา มีสิ่งชักชวน
- 3.7 จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่มีสิ่งชักชวน
- 3.8 จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉย ไม่ประกอบด้วยปัญญา มีสิ่งชักชวน

จิตที่เป็นมหากุศล 8 ดวงนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะจิตมหากุศลนี้จะเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีการพิจารณาตนเองโดยสม่ำเสมอ ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทในเรื่องของกรรม ไม่ทำกรรมชั่ว ทั้งทางกาย วาจา และใจ ผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาท ไม่พิจารณาตนเองโดยสม่ำเสมอ เมื่อเวลาทำกุศลจะทำการหวังผล "โลกมุลจิต 8 ดวง" จะเกิดขึ้นแทนแต่ไม่รู้ตัว เพราะโลกมุลจิต 8 ดวงนี้ คล้ายคลึงกับมหากุศลจิต 8 ดวงมาก

การทำดีให้บริสุทธิ์ เป็นการสร้าง "เหตุ" ที่ดี ให้เกิดขึ้นทางใจ เมื่อปี 2-1-2532

ความเครียด

กิตติอัจฉริยะ มีชัย งานแพทย์และอนามัย รวมา 2

ชีวิตจะมีสุขได้นั้นจะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

สุขภาพกาย เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องพบกับโรคภัยไข้เจ็บ การรู้จักค้นหาความบกพร่อง และจุดอ่อนของสุขภาพตนเองจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขได้

สุขภาพจิต เมื่อเกิดความทุกข์หรือสุข ต้องพยายามศึกษาอารมณ์ของตนเองว่ามีสาเหตุอะไร ศึกษาให้ทันอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอ หากปล่อยให้ความไม่สบายใจหรือความทุกข์มาครอบงำอยู่ยาวนาน ไม่พริ้วไหวแก้ไขเปลี่ยนแปลงอารมณ์เสียใหม่ให้ดีขึ้น หรือมีสติอยู่กับตัวแล้ว นั่นคือที่มาแห่ง **ความเครียด**

ความเครียด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้ว มักจะบั่นทอนสุขภาพของผู้คนเสมอ เมื่อท่านสังเกตพบว่าท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง ดังต่อไปนี้ แสดงว่าท่านต้องมีความเครียดแอบแฝงอยู่ อาการดังกล่าวได้แก่ เหงื่อออก หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูง ปากคอแห้ง ซึมเศร้า อยากร้องไห้ อยากรู้อยากเห็น ฯลฯ คนเดียว ก้าวร้าว โกรธ กลัวโดยไม่ทราบสาเหตุ มีนั่งปวดศีรษะข้างเดียว (ไมเกรน) ปวดคอและปวดหลัง ฝอยฝอยนิ่งกับที่ ลุกลุกนอน เมื่ออาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดกระเพาะโดยเฉพาะในหมู่นักธุรกิจผู้บริหาร หรือในงานอาชีพที่ต้องชิงไหวชิงพริบกันทำให้เกิดความกดดันทางอารมณ์ หรือรับประทานอาหารตลอดเวลา นอนหลับไม่สนิท นอนฝันร้าย มีอสุ้น หรือมีกระตุกบริเวณใดบริเวณหนึ่ง พูดติดอ่างหรือพูดออกเสียงลำบาก ปัสสาวะบ่อย ท้องเสียอาหารไม่ย่อย มีลมในท้องท้อง เลือดประจำเดือนไม่มาตามปกติ ประสบอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อยเสมอ เช่น หกล้ม มีดบาด เป็นต้น สุขบุหรี่ปวด หัวเราะเสียงสูงผิดปกติ ติดยาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือติดแอลกอฮอล์ ไม่มีสมาธิในการทำงาน หงุดหงิด กระตือรือร้นคนแวดล้อม

หากท่านพบอาการเหล่านี้มากก็หมายความว่าท่านมีภาวะเครียดมาก ดังนั้น ท่านควรค้นหาสาเหตุที่ทำให้ท่านเครียดและจัดการกับสาเหตุนั้นเสีย จะทำให้ท่านกลับมามีสุขภาพปกติได้

คนที่เติบโตมาจากวัยทารกหรือวัยเด็กที่ได้รับความรักความอบอุ่นไม่เพียงพอจะไม่รู้สึกรัก รักไม่เต็ม ไม่ไว้วางใจคนอื่น เกิดความรู้สึกหวาดระแวงง่าย ไม่แน่ใจตนเอง เป็นคนเจ้าอารมณ์ เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ คิดว่าตนเองสำคัญอยู่เสมอเหนือผู้อื่น มีความอดกลั้นอดทนน้อย ขาดเหตุผล มีนิสัยก้าวร้าว และที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากที่สุด ก็คือ เป็นคนมีปมด้อย กล่าวคือมีความไม่พอใจหรือไม่ภูมิใจสภาพที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่เนื่องจากคอยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเสมอ เป็นผลให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรมลง ไม่สบายใจ น้อยใจ เครียดหมอง ท้อแท้ อิจฉาริษยาผู้อื่น ขาดความมั่นใจในตัวเอง บางคนก็ใช้กลไกป้องกันตัวด้วยการพยายามกลบเกลื่อนปมด้อยนั้น ๆ เช่น คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีน้อยด้อยอำนาจเมื่อมีโอกาสก็จะแสดงอำนาจข่มขู่หรือทำให้คนที่ตนเองไม่ชอบเกิดการเสียหายหรือเสียชื่อเสียง คนที่คิดว่าตนต่ำต้อยก็จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่ามีความศักดิ์ศรี มีบารมี คนที่เคยยากจนและเคยอับอายต่อความยากจนนั้น เมื่อมีเงินก็จะพยายามแสดงความพุ่มพวยให้คนอื่นเห็น ความคิดความรู้สึกและการกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นกลวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ ซ้ำยังบั่นทอนสุขภาพกายและจิตใจให้เร่าร้อนทรมาน เพราะต้องคอยปกปิด "ตัวจริง" ของตน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือที่มาแห่งความเครียด และมีผลต่อพัฒนาบุคลิกภาพ หากยังมีใจเข้าข้างตนเอง หรือไม่พยายามแก้ไขปรับปรุง จะกลายเป็นคนที่มองเห็นแต่ความบกพร่องของผู้อื่น ส่วนความบกพร่องของตนเอง

มองไม่เห็น หรือเห็นแล้วทำเป็นไม่เข้าใจ สิ่งที่ทำให้เราเครียดแบ่งเป็นตัวเราเองและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนเราเครียดก็คือ คนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราเอง งาน สถานที่อยู่

วิธีป้องกันรักษาความเครียด

1. **ยอมรับว่าตนเองเครียด** พิจารณาบทบทวนแนวทางการดำเนินชีวิตของเราผิดพลาดบกพร่องตรงไหน ความทุกข์ของคนเรามาจากการคิดที่ผิด เข้าข้างตนเอง ฉะนั้น เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องฝึกหัดคิดในทางที่ถูกใช้เหตุใช้ผล ขจัดความมีอคติ ความสุขก็จะเกิดขึ้นทันที ความเครียดก็จะหมดไปเอง

2. **หาวิธีแก้ปมด้อย** ต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ มองหาคุณสมบัติเด่นที่ตนเองมี บอกกับตนเองว่า *"ไม่มีใครในโลกนี้ที่ตีพร้อม"* ทุกคนมีข้อดีข้อเสียเคยทำผิดพลาดและเคยผ่านการอับอายขวยหนามาแล้วทั้งนั้น กลับยอมรับความจริงที่ว่า *"ทุกคนเหมือนกันตรงที่ ไม่มีอะไรเหมือนกัน"* แล้วแต่ละคนนั้นก็จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง

3. **ขจัดความอิจฉาริษยา** คนเราไม่สามารถยุติความรู้สึกนี้ได้ทราบเท่าที่เป็นบุคคล แต่สามารถบรรเทาลงได้โดย

- มีความเป็นอิสระ ทำใจสบาย ๆ รู้สึกตามใจต้องการ อยากรู้อัจฉริยะก็อิจฉาไป แต่ให้เป็นความรู้สึกที่มากแล้วก็จากไป เจกเช่นเมื่อได้กินแล้วก็หายหิว แต่อาจจะหิวใหม่ก็ได้

- จงสนุกสนานกับชีวิต มองโลกในแง่ดี หนีกิจกรรมอื่น ๆ ทำอะไรก็ได้ที่ท่านชอบและอยากทำ เช่น ฟังเพลง เล่นดนตรี เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

4. **ขจัดความน้อยใจ** ต้องทำความเข้าใจถึงความจำเป็นของแต่ละฝ่าย พยายามหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกัน เอาความเป็นจริงความมีเหตุมีผลมาลดปริมาณหรือแทนที่ความเป็นคนใจน้อย เจ้าอารมณ์เสีย แล้วจะพบกับความเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี ตามใจตัวเองว่าต้องการอะไรแน่ แล้วก็เดินไปตามเส้นทางสายนั้นอย่างมั่นใจ ไม่ต้องแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น หรือเปรียบเทียบกับใคร ๆ แล้วจะรู้สึกว่าการทำอะไรได้ง่ายเข้า ขณะเดียวกันก็จะรู้สึกว่าคุณอื่นยุติการต่อสู้กับเราไปด้วย แล้วจะพบความสุขที่สร้างสรรค์ได้จริง ๆ

5. **เพื่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ** ผู้สูงอายุควรขจัดความเครียดโดยการปรับสภาวะสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ ปรับความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมประจำวันให้กลมกลืนและเหมาะสมกับสภาพที่ควรจะเป็นด้วย กล่าวคือ ผู้สูงอายุจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งมาเกินกำลังแห่งวัยที่ควรระมัดระวังระวังก่อนอม แต่ใช้ประสบการณ์ที่เคยผ่านโลก ผ่านชีวิตมาบ้าง สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่า เพื่อฝากไว้ให้ลูกหลานได้ระลึกถึง การยอมรับและการปรับตัวกับความชราเป็นอันดับที่ตามมาโดยระลึกถึงความจริงที่ว่า พลังสร้างสรรค์ ไม่มีวันหมดอายุที่ว่าจะใช้ได้ถูกทางหรือไม่เท่านั้น

6. **การต่อสู้หรือถอยหนี** คนเรามีปัญหา บางครั้งก็ต้องสู้ก็ต้องพาดพิง ต้องเผชิญกับมัน แต่บางครั้งก็ต้องถอยหนีจากมันไปชั่วคราว เพื่อเติมพลังกับมาสู้ใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินกำลังของตัวเองและฝ่ายตรงข้ามว่าควรจะใช้วิธีใดจึงจะได้ผลสูงสุด

ดังนั้น การหนีปัญหาจึงไม่ใช่วิธีของผู้แพ้ แต่เป็นวิธีของผู้มีความคิด เพราะการหนีไปชั่วระยะ จะทำให้อารมณ์และสติปัญญาดีขึ้น พร้อมทั้งจะกลับมาเผชิญกับความยุ่งยากใจต่อไปได้อย่างดี การหนีปัญหาในที่นี้อาจกระทำได้โดยการอ่านหนังสือ เล่นกีฬา เล่นดนตรี ทัศน療การหรือพาตนเองออกไปจากบรรยากาศแห่งปัญหานั้นชั่วคราว

กฎหมายใกล้ตัว

การนิโทษ

นินทาทำเลเหมือนเทน้ำ ไม่ซอกซำเหมือนเอาเม็ดมกริดหิน แม้แต่องค์พระปฐมภุมย์ราชิน คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา

ท่านผู้อ่านคงเคยรู้จักหรือเคยได้ยินบทกลอนข้างบนนี้มาบ้างแล้ว นอกจากนี้ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ยังบอกไว้ว่า อย่านับถือใจเชื่อ เพียงคำเล่าลือว่าอย่างนั้น ๆ (อิตถีการ) แสดงว่าการใส่ความผู้อื่นหรือการนินทาได้มีมานานแล้วและเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ เปรียบเสมือนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคู่กับสิ่งคมมโดยตลอด จนได้ข้อสรุปว่า ณ ที่แห่งใดมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่แห่งนั้นย่อมจะมีการนินทา สมัยก่อนเรามักมีความคิดว่า การนินทามีเฉพาะในกลุ่มของพวกผู้ใหญ่ แต่ปัจจุบันผู้ชวยกลับได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่จับกลุ่มนินทามากที่สุด การนินทาในตามกฎหมายเขาเรียกว่า *"หมิ่นประมาท"* โดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 บัญญัติความผิดฐานหมิ่นประมาทว่า *"ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้ใดจะทำความผิดฐานหมิ่นประมาท"* เรื่องที่ผู้มีอาชีพนินทาหมิ่นประมาทก็คงไม่พ้นเรื่องส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภายในเมืองหรือเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ โดยผู้นินทามักเข้าใจผิดว่า ถ้าเรื่องดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง ผู้นั้นจะไม่มีผิดผิด ซึ่งในแง่ของกฎหมายแล้วถือว่าถ้าเรื่องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องส่วนตัว แม้จะเป็นเรื่องจริง กฎหมายห้ามไม่ให้มีการพิสูจน์ ถ้าการพิสูจน์นั้นจะไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น ผู้หมิ่นประมาทก็ต้องมีความผิดอย่างแน่นอนหรือเปอริเซ็นด์ (ปอาญามาตรา 330 วรรคสอง) และต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ความผิดในกรณีเช่นนี้คู่กรณีสามารถทำความตกลงยอมความกันได้ ฉะนั้น แม้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจะให้สิทธิเสรีภาพแก่เราในการพูด การเขียน หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ แต่ก็ต้องอยู่ภายในขอบเขตไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่น เพราะมีคำพิงเพยอยู่ว่า *"พูดดีเป็นศรีแก่ปาก ถ้าพูดมกระวังปากจะมีสี่ (แดง)"* นะครับ

7. สนุกกับการทำงาน

- จงคิดว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
- ให้ความรักความสนใจในงานและผู้ร่วมงาน อย่ายิ่งมีอคติ พยายามหาจุดดีที่มีอยู่
- ถ้ามองแล้วไม่พบจุดดีของงานหรือผู้ร่วมงานเลย ต้องคิดว่านั่นเป็นความปกติของสังคม ทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่เราคิดไม่ได้
- ลดความหวังในตัวคนอื่น ๆ ลงบ้าง และอย่าคิดว่าท่านคือคนสำคัญเมื่อขาดท่านแล้วงานจะไม่เดิน
- ต้องประเมินตนเองบ่อยในหลายๆ อย่าง บุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ ตามตนเองว่า คุณเรียกร้องคนอื่นมากไปหรือไม่ ให้อภัยตนเองและบทบาทของตนเอง
- ถ้าท่านเกิดเรื่อง หยุตคิดลึกลับ และสนุกสนานกับชีวิต โดยหากิจกรรม งานอดิเรกทำเพื่อให้จิตใจสบายแล้วเริ่มงานใหม่อย่างสดชื่น

จากความรู้และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน (นักเขียนพิเศษ)



ตารางบรรยายสรุปก่อนสอบซ่อม ภาค 1/2531
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 10 มกราคม-21 มกราคม 2532

วัน	5.30-6.00	7.00-7.30	7.30-8.30	10.00-10.30	10.30-11.00	11.00-11.30	11.30-12.00	12.30-13.00	16.00-16.30	16.30-17.00	18.00-18.30	18.30-19.00	19.00-19.30	23.15-23.45
ธ. 10 ม.ค. 32	LA 335 -1	PS 250 -1	LA 306 -1								LA 204 -1	GE 224 -1	LA 203 -1	MK 203 -1
พ. 12 ม.ค. 32	LA 335 -2	PS 250 -2	LA 306 -2								LA 204 -2	GE 224 -2	LA 203 -2	MK 203 -2
ธ. 14 ม.ค. 32	LA 335 -3	PS 250 -3	LA 306 -3	TH 101 -1	LA 321 -1	PS 220 -1	MK 203 -3	TH 103 -1	PY 103-8	LA 204 -3	GE 224 -3	LA 203 -3	TH 101 -2	
ธ. 17 ม.ค. 32	MA 113 -1	PS 420 -1	LA 304 -1								LA 221 -1	GM 306 -1	EC 214 -1	PS 220 -2
พ. 19 ม.ค. 32	MA 113 -2	PS 420 -2	LA 304 -2								LA 221 -2	GM 306 -2	EC 214 -2	TH 103 -2
ธ. 21 ม.ค. 32	MA 113 -3	PS 420 -3	LA 304 -3	TH 101 -3	LA 321 -3	PS 220 -3	TH 103 -3	รวมวิทยุ	PY 103-9	LA 221 -3	GM 306 -3	EC 214 -3	LA 321 -3	

หมายเหตุ วิชาที่มีเครื่องหมาย * ออกอากาศเฉพาะส่วนกลาง ไม่ถ่ายทอดสัญญาณไปยังภูมิภาค

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน

ด้วยในการจัดพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2531 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอนของกระบวนวิชา BI 262, BO 352, BO 498, CS 220, CS 225, CS 226, CS 227, CS 228, CS 320, CS 323, CS 326, CS 454, CS 457, CS 490 และ MI 498 ไว้

ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้กำหนด วัน เวลา สถานที่ สอนของกระบวนวิชาดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน เป็นดังนี้ คือ

**BI 262	GENETICS LABORATORY PRBI251 LAB. TU. 1630 - 1930 SCO 419	1 CR.	DR. PONGPAN
**BO 352	ALGOLOGY PRBO215 LEC. S0930 - 1120 SCO 417 LAB. S 1330 - 1630 SCO 417	3 CR.	DR. WITTAYA DR. WITTAYA
**BO 498	SPECIAL PROBLEM PR SENIOR STANDING OR CI LAB. W 1630 - 1930 SKB 207 TH 1330 - 1630 SKB 207	1 CR.	UDOM UDOM
**CS 220	COBOL PROGRAMMING LABORATORY PRCS210 SEC. 01 TU 1230 - 1500 STB 104 SEC. 02 TU 1500 - 1730 STB 104 SEC. 03 TH 1230 - 1500 STB 104 SEC. 04 S 1300 - 1530 STB 104	1 CR.	SOMPHT
**CS 225	FORTRAN PROGRAMMING LABORATORY PRCS215 SEC. 01 M 0730 - 1000 STB 104 SEC. 02 M 1000 - 1230 STB 104 SEC. 03 M 1230 - 1500 STB 104 SEC. 04 TU 0730 - 1000 STB 104 SEC. 05 TU 1000 - 1230 STB 104 SEC. 06 W 0730 - 1000 STB 104 SEC. 07 TH 0730 - 1000 STB 104 SEC. 08 F 0730 - 1000 STB 104 SEC. 09 F 1000 - 1230 STB 104 SEC. 10 F 1230 - 1500 STB 104 SEC. 11 S 0800 - 1030 STB 104 SEC. 12 S 1030 - 1300 STB 104	1 CR.	ROSSUKON, RAPEPUN, CHANIN
**CS 226	BASIC PROGRAMMING LABORATORY PRCS216 M 1530 - 1800 STB 104	1 CR.	RAPEPUN, MONTREE
**CS 227	PASCAL PROGRAMMING LABORATORY PRCS217 SEC. 01 W 1000 - 1230 STB 104 SEC. 02 W 1230 - 1500 STB 104 SEC. 03 W 1000 - 1230 STB 104	1 CR.	RAPEPUN, CHANIN RAPEPUN, CHANIN
**CS 228	C PROGRAMMING LABORATORY PRCS218 TU 1000 - 1230 STB 104	1 CR.	RAPEPUN
**CS 320	ASSEMBLY PROGRAMMING LABORATORY PRCS310 SEC. 01 TU 0730 - 1000 STB 108 SEC. 02 TU 1000 - 1230 STB 108 SEC. 03 W 1000 - 1230 STB 108 SEC. 04 S 0730 - 1000 STB 108 SEC. 05 S 1000 - 1230 STB 108	1 CR.	PORNCHAI, UDOM
**CS 323	RPG PROGRAMMING LABORATORY PRCS313 TU 1000 - 1230 STB 104	1 CR.	RAPEPUN
**CS 326	PL/I PROGRAMMING LABORATORY PRCS316 W 0730 - 1000 STB 108	1 CR.	SOMPHT
**CS 454	DIGITAL DESIGN LABORATORY PRCS453 F 1000 - 1300 STB 102	1 CR.	PORNCHAI, UDOM
**CS 457	MICROPROCESSOR LABORATORY RPCS442 TH 1000 - 1300 STB 102	1 CR.	PORNCHAI, UDOM

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาช่วงลงทะเบียนเรียน
ที่อาคาร KLB

ด้วยมหาวิทยาลัยจะใช้อาคาร KLB เป็นสถานที่ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาค 2 ปีการศึกษา 2531 โดยจะต้องจัดเตรียมสถานที่ด้วย จึงจำเป็นต้องย้ายกระบวนวิชาที่จัดสอน ณ อาคาร KLB ไปสอนยังอาคารอื่น ในช่วงวันที่ 13-25 มกราคม 2532 ซึ่งจะกลับออกเรียนตามวันเวลาและห้องเรียนเดิม เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียนแล้ว การเปลี่ยนแปลงห้องเรียนครั้งนี้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนของบางกระบวนวิชา อันเนื่องจากไม่มีห้องเรียนว่างตามวันเวลาเดิม ดังรายละเอียดดังนี้ คือ

กระบวนวิชา	วันเวลาและห้องเรียนใหม่
AC 102 (VIDEO TAPE)	S 1130 - 1245 SAB 401 - 501
AC 201	W 0730 - 0920 NB 3A - B
AC 202	M 0730 - 0920 SAB 401 - 501
AC 203	W 1530 - 1720 SAB 201 - 301
AC 302	S 1130 - 1320 NB 6
AC 305	M 0730 - 0920 NB 3A - B
AC 401	S 1330 - 1520 KMB 201
AC 402	M 1330 - 1520 KMB 401 - 501
AC 408	S 0930 - 1120 NB 6
AC 409	F 0730 - 0920 SAB 401 - 501
CS 103	W 1130 - 1320 KMB 201 - 301
EN 101 (VIDEO TAPE)	S 1530 - 1645 NB 6
EN 102 (VIDEO TAPE)	S 0730 - 0845 KMB 201 - 301
EN 201 (SEC.01)	F 0930 - 1120 NB 5 - 6
EN 201 (SEC.02)	M 0730 - 0920 NB 5 - 6
GM 203 (SEC.01)	W 0930 - 1120 NB 3B
GM 303	F 1330 - 1520 NB 4
GM 304	M 1330 - 1520 KMB 301
GM 306	W 1130 - 1320 KMB 501
GM 309	M 1130 - 1320 NB 3A
HI 101 (VIDEO TAPE)	S 1530 - 1645 SAB 401
LA 106 (VIDEO TAPE)	S 1530 - 1645 SAB 201
LA 307 (SEC.02)	W 0730 - 0920 NB 4
LA 404	W 1530 - 1720 NB 4
MA 114 (VIDEO TAPE)	S 0730 - 0845 KMB 401 - 501
MB 203 (SEC.01)	M 0930 - 1120 KMB 501
MB 203 (SEC.02)	W 1530 - 1720 KMB 501
MB 203 (SEC.03)	S 1130 - 1320 NB 10
MB 303 (SEC.02)	TH 0730 - 0920 NB 6
MB 304	TH 1330 - 1520 NB 16
MB 305	TU 1130 - 1320 KMB 401
MB 406	S 0730 - 0920 NB 6
MB 407	S 0930 - 1120 NB 3A
MC 369	TU 1530 - 1720 NB 3A
MK 203 (SEC.01)	M 1130 - 1320 NB 3B
MB 203 (SEC.02)	M 1330 - 1520 NB 5
MK 304	TH 0930 - 1120 SSB 301
PC 103 (VIDEO TAPE)	S 1530 - 1645 NB 3A - B
PS 110 (VIDEO TAPE)	S 1130 - 1245 NB 3A - B
PS 445	TH 0930 - 1120 KMB 301

ทั้งนี้เฉพาะวันที่ 13 - 15 มกราคม 2532

**CS 490	SENIOR PROJECT ต้องเพื่อไม่เก็บ LEC. S 0730 - 1000 BPB 106 LAB. M 1530 - 1830 STB 105 TU 1530 1830 STB 105 W 1530 - 1830 STB 105 TH 1530 - 1830 STB 105 F 1530 - 1830 STB 105	3 CR.	VEERAWONG
----------	--	-------	-----------

**MI 498	SPECIAL PROBLEM PR SENIOR STANDING OR CI LAB. TU 1630 - 1930 SCO 308 W 1630 - 1930 SCO 308 F 1630 - 1930 SCO 308		ASSOC. PROF. SUPOTE ASSOC. PROF. SUPOTE ASSOC. PROF. SUPOTE
----------	--	--	---

สำหรับวันและเวลาสอบไล่ให้เป็นไปตามที่ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 คือ ณ อาคาร KLB ชั้น 108 ณ อาคาร KLB

กิจกรรม นักศึกษา

เผยโฉมหน้าผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็น นายกองค์การนักศึกษา ปี'32

พรรคพลังรวม
หมายเลข 1



นายจโรจน์ บัวนุช

พรรคสังขรวรม
หมายเลข 2



นายวิระ เทพทอง

พรรคอภิปัตย์
หมายเลข 3



นายปรเมษฐ์ ภูโต

พรรคเทอดราม
หมายเลข 4



นายรัชชัย แสนภักดี

พรรค น.ศ. 5 ประสาน
หมายเลข 5



นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

พรรคกระแสนรวม
หมายเลข 6



นายเทอดไทย ภาสโรจน์

พรรคพิทักษ์ธรรม
หมายเลข 7



นายสมศักดิ์ วิเชียรฉาย

พรรคสามแสงทอง
หมายเลข 8



นายภาณุพงษ์ สังขมณี

พรรคพัฒนาปัญญาชน
หมายเลข 9



นายกมลกฤษณ์ ศรีอภัยสิทธิ์

พรรคเปลวเทียน
หมายเลข 10



นายจันทน์ แก้วเกื้อ



เรื่องนันทนาการเลือกตั้ง

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ใบคะแนนผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2532 ในค่ำวันอังคารที่ 24 มกราคม 2532 ณ สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกสำนักบริหารทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ได้ว่าที่ระดมศึกษาคณะ เมื่อวันที่ 20, 21 ธันวาคม 2531 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เอ.ดี.1) มีการแข่งขันการได้ว่าที่ระหว่างนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ 9 สถาบัน เป็นการแข่งขันคัดเลือกในรอบแรก โดยชมรมปาฐกถาและได้ว่าที่ อ.ส.ม.ว. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น



รวมฯ ช่วยชาติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2531 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เอ.ดี.1) นายสมทรง กงสิทธิ์ เลขานุการศูนย์นักศึกษาประสานงานนำท่วมภาคใต้ ได้นำนักศึกษาออกวิ่งไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ เพื่อรณรงค์ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือชาวภาคใต้ที่ประสบ "อุทกภัย" โดยได้สำรวจปัญหาของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพบว่า 1. ที่ทำกินขาดแคลน เพราะที่เก่าถูกโคลนที่ไหลมากับกระแสน้ำทับถมจนไม่สามารถใช้กสิกรรมได้ และ 2. ปัญหาที่อยู่อาศัย ฉะนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องแก้ไข คือ 1. จัดที่ดินสงวนแห่งชาติที่หมดสภาพป่า ให้ประชาชนได้เข้าทำกิน และ 2. ให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วน

ฉบับเดือน

พบบท-นักเขียนจีน

กฤตภา ฐางศ์ไพโรจน์ สำนักหอสมุดกลาง ม.ร.

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้รับเชิญไปบรรยายที่ รร. ทาม่วงราษฎร์บำรุง และวิทยาลัยครูกาญจนบุรี หลังจากที่ได้รับมอบหมายแล้วรายการต่อไปเป็นรายการพบบท-นักเขียนจีน มีนักเขียนและกวีจีน คือ กู้อี้ถ่าน อู๋ป๋ายก สมากมนักเขียนจีน ชี๋หวา กวีจากมณฑลเจียงซู อู๋หวง กวีเอกของจีน เคยได้รับรางวัลชนะเลิศบทกวีจีน เทวาม-เทวินทวา นักวิจัยประจำปักกิ่ง เคยมาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณโชติช่วง นาคอน และคุณแนวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์

การอภิปรายดังกล่าววิทยากรพูดภาษาจีนและมีล่ามแปลพอสรุปประเด็นได้ว่า วรรณกรรมจีน-ไทย มีลักษณะคล้ายกัน วรรณกรรมจีนโบราณเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีรชน การรบ ความรัก ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง วรรณกรรมจีนได้รับอิทธิพลจากยุโรป มีทั้งเรื่องแปล จัดแปลง และแต่งเอง ความนิยมในเรื่องวรรณกรรมจีน-ไทย คล้ายกันอีกคือ จีนชอบเล่านิทาน ฟังนิทาน เช่น เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องที่คนจีนทุกวัยชอบมาก แม้ไม่รู้หนังสือก็ตามแต่สามารถสนุกจากการฟัง เรื่องสามก๊กนี้ไทยเองก็นิยมมาก จนอาจจะกล่าวได้ว่า สามก๊กเป็นวรรณกรรมไทยไปเสียแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้น คนอ่านหนังสือน้อยลง นิยมดูรายการโทรทัศน์ การแสดง การอ่านของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาชายนิยมอ่านด้านกีฬา นักศึกษาหญิงนิยมอ่านนวนิยาย

นักเขียนของจีนเป็นนักเขียนที่ได้รับเงินเดือนประจำจากรัฐบาล ซึ่งมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือนักเขียนมีรายได้ประจำ ข้อเสียคือนักเขียนไม่มีอิสระ ซึ่งข้อนี้ นักเขียนจีนรู้สึกอิจฉานักเขียนไทย

วรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการเมืองในแง่ที่วรรณกรรมเป็นเงาสะท้อนความรู้สึกของมนุษย์โดยใช้ภาษา แสดงความรู้สึกของตน ให้อ่านแล้วรู้สึกประทับใจ และความรู้สึกของตนออกมา จีนมีประวัติวรรณกรรมมาช้านาน วรรณกรรมจีนสอนให้คนรักชาติแต่การปฏิบัติในจีนไม่ได้พัฒนาวัฒนธรรมกลับทำลายวัฒนธรรม วรรณกรรมไม่ควรแยกจากการเมือง แต่ถ้าวรรณกรรมต้องรับใช้การเมืองก็ไม่ถูกต้อง วรรณกรรมต้องมีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง นักเขียนจะเขียนอะไรการเมืองไม่ควรแทรกแซง ถ้าหากขัดผลประโยชน์ของประชาชน ก็ต้องคัดค้าน คนวิจารณ์ คนอ่านมีสิทธิ์คัดค้าน

ในด้านของบทกวีนั้น บทกวีโบราณมีฉันทลักษณ์เข้มงวด แต่บทกวีสมัยใหม่ไม่มี ในทศวรรษที่ 30 มีกวีกลุ่มหนึ่งคิดบทกวีสมัยใหม่มีการบังคับฉันทลักษณ์อยู่บ้าง ปัจจุบันใครจะเขียนอะไรก็เขียน บางคนเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง บางคนเขียนเหมือนรูปวาดมากกว่า

ปัจจุบันการอ่านของคนจีนนิยมอ่านเพื่อทราบข่าวสารข้อมูล พวกบัณฑิต สารคดี รายงานประจำวัน อ่านเพื่อต้องการทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวในสังคม จีนพยายามส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ต่อประชาชน เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งกายและใจ การส่งเสริมนั้นครู-อาจารย์ต้องส่งเสริมให้อ่านหนังสือที่สนุกและมีประโยชน์ นักวิจัยและนักวิจารณ์เป็นผู้ชี้ให้เห็นหนังสือเป็นประโยชน์ก็ควรส่งเสริม ถ้าเป็นหนังสือที่เป็นพิษนักเขียน-กวีก็ต้องแก้ไข

ในตอนท้ายของรายการ กวีจีนได้อ่านบทกวีและกวีไทยคือคุณแนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้แปลเป็นบทกวีไทยและขับขานด้วยตัวเองด้วยเสียงที่ไพเราะและไพเราะที่สุดที่ได้ยินมาจนมองว่ากวีและนักเขียนไทยในปัจจุบันมี

กีฬา อุดมศึกษา

■ จัดเทนนิส 17 จังหวัด

ชมรมเทนนิสจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิส "นเรศวรมหาราชแควนเน็กซ์ภาคเหนือ" รวม 16 ประเภท ซึ่งถ้วย พลเอก ชชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2532 ณ สนามเทนนิสจังหวัดพิษณุโลก หน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น โดยขอระเบียบการและสมัครแข่งขันได้ที่สนามเทนนิสทุกแห่งในจังหวัดภาคเหนือ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2532

สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 16 ประเภท คือ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวและเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12, 14, 16, 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ ทั้งไป ประเภท ชายคู่ หญิงคู่ อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ประเภทชายคู่ 45, 50 ปีขึ้นไป

■ เทนนิสการกุศล ป.ป.ส.

มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการแข่งขันเทนนิสการกุศล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2532 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2532 ที่สนามเทนนิสในตึกเกสรามอินทรา เป็นการแข่งขันประเภททีม ซึ่งประกอบด้วยชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี 1 คู่ ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี 1 คู่ ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี 1 คู่ ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี 1 คู่ หญิงคู่อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 1 คู่

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมี 32 ทีม และได้พิจารณาวางทีมอันดับมือในสายแข่งขัน 8 ทีม ดังนี้ อันดับ 1 ทีมสิงห์ (แชมป์เก่า) 2 ทีมเสาร์ห้า (รองแชมป์เก่า) 3 ทีมคิดคิด 103 4 ทีมที่ปรึกษากฎหมายสากล 5 ทีมแอ็ดวานซ์ 6 ทีมกองทัพบก 7 ทีมสมาคมธรรมศาสตร์ และ 8 ทีมเซ็นทรัล

■ กีฬาประชาชน

สำนักงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาท จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเซปักตะกร้อ ใช้ชื่อว่า "การแข่งขันฟุตบอลประชาชนพระพุทธบาทครั้งที่ 1" ซึ่งรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมด้วยรางวัลเกียรติยศ และการ

แข่งขันเซปักตะกร้อนั้น ซึ่งรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศเช่นกัน

กำหนดเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2532 ผู้สนใจติดต่อขอระเบียบการและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาท ในวันและเวลาราชการ เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนวัดพระพุทธบาท

■ มธ.รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นในการกีฬาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2532 จำนวน 25 คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นนักกีฬาหรือเคยเป็นตัวแทนของชาติ (ทีมชาติ,เยาวชนทีมชาติ) หรือเคยลงแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนากีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 222-1834 ระหว่างวันที่ 3-31 มกราคม 2532

หลักธรรม

* ต่อจากหน้า 7

3.1 การทำจิตให้บริสุทธิ์ชั่วขณะ หรือสมถกัมมัฏฐาน หรือสมาธิ ซึ่งหมายถึงการฝึกจิตให้ตั้งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว

3.2 การทำจิตให้บริสุทธิ์ตลอดไป หรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน หรือปัญญา จะสร้างให้เกิดขึ้นได้จะต้องคุณสมบัติให้ครบถ้วน อันได้แก่ (1) ศรัทธา (2) พหุสังขะ (3) วิริยารัมภะ (4) ปัญญา (5) อิทธิบาท 4 (6) ศีลวิสุทธิ (7) อินทรีย์ 5 (8) สัมมปปีพทาน (9) พละ 5 (10) มรรคมรรค 8

จึงสรุปได้ว่า หลักธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนา คือหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันประกอบด้วย

ด้วย (1) การละความชั่ว (2) การทำความดี (3) การทำจิตให้บริสุทธิ์ จากหลักโอวาทปาฏิโมกข์ สามารถสรุปออกมาเป็นหลักของ "เหตุ" และ "ผล" ได้ว่า สิ่งทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุ เหตุดี ผลดีก็ตามมา เหตุชั่ว ผลชั่วก็ตามมา กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง ทางชีวิตของเราตามพระธรรมคำสอน คือ ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทในเรื่องของกรรม พิจารณาตนเองโดยสม่ำเสมอ ไม่ทำความชั่ว ทำความดี และทำจิตให้บริสุทธิ์ หากเรามีความเชื่อในเรื่องของกรรมตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ควรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์โดยเคร่งครัด โดยละเว้นกรรมชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะเมื่อทำไปแล้ว ตนเองก็ต้องได้รับผล คือความทุกข์ทรมาน

ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเหมือนตัวอย่างที่พบในหน้าหนังสือพิมพ์และเหตุการณ์ที่ได้ประสบกับตนเองอยู่ทุกวัน แต่เราไม่รู้ว่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมนั่นเอง

เกรงใจอังกฤษ

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ "ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์" พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ 10 หน้า 50-61 พิมพ์ครั้งที่ 3 โรงพิมพ์การศาสนา 2521

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ "ทรงตรัสเรื่องกรรมและวิบากกรรมของกรรม" พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวงเล่มที่ 21 หน้า 287-295 พิมพ์ครั้งที่ 3 โรงพิมพ์การศาสนา 2521

รวมจัด * ต่อจากหน้า 12

ส่วนการรับสมัครนักศึกษาใหม่กรณีพิเศษในงาน "วันครู 32" นี้ เป็นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 2/2531 จะรับสมัครทั้งผู้สนใจทั่วไปและครูที่มีวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีการจำหน่ายใบสมัครแก่ผู้สนใจในงานครั้งนี้

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครงานและแนวทางการศึกษา และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในงาน "วันครู 32" ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ จะมีการแสดงตำราเรียนของมหาวิทยาลัย และฉายเทปโทรทัศน์ที่น่าสนใจแก่ผู้เข้าชมด้วย" ผู้อำนวยการ สวป. กล่าวในที่สุด

พบกวี * ต่อจากหน้า 10

ภาษาเราต่างกันใช่ปัญหา
ภาษาตาภาษาใจไม่ห่างเหิน
แผ่นดินจีนแผ่นดินไทยไม่ไกลเกิน
ที่จะเจริญสัมพันธ์วรรณกรรม
ร้อยมลาย้อักษรามาकारะ
จิตวิญญาณอารยะยิ่งดีมีค่า
เมื่อเราต่างเข้าใจในวัฒนธรรม
คำอีกล้านล้านคำไม่จำเป็น

รับสมัคร * ต่อจากหน้า 2

โรงเรียนสาธิตช่างศิลป์ น.ส.ถัฏสุตราชวิชาชีพ
โรงเรียนสาธิตช่างศิลป์สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพพระยาสีห์น ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2531 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2532 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร.4375371



สัมมนา ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมมนู โสภารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง" เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2532 ณ ห้องประชุมประมวล กุลมาตย์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| (2) พ.ศ.รณชาติ พิทยธเนศ | รองอธิการบดีทั่วไป | (17) พ.ศ.รณชาติ วรรณพันธ์ | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (3) พ.ศ.รณชาติ วีระชัย | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | (18) ดร.สุวิทย์ เทียนกุล | วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี |
| (4) พ.ศ.รณชาติ ประเสริฐธรรม | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | (19) พ.ศ.รณชาติ พิทยธเนศ | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (5) พ.ศ.คัม โพนธอนสุข | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | (20) พ.ศ.รณชาติ เทียนกุล | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (6) พ.ศ.จันทน์ งามรัตน์ | รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกีฬา | (21) พ.ศ.รณชาติ พิทยธเนศ | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (7) พ.ศ.สงวนณี เกตุศักดิ์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ | (22) พ.ศ.รณชาติ เทียนกุล | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (8) พ.ศ.สนธิ์ ชัยพัฒน์ | รองอธิการบดีฝ่ายการแนะแนวและพัฒนา | (23) พ.ศ.รณชาติ พิทยธเนศ | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (9) พ.ศ.วิภากรัตน์ ชัยวัฒน์ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | (24) พ.ศ.รณชาติ เทียนกุล | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (10) พ.ศ.รณชาติ ภูษิต | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | (25) พ.ศ.รณชาติ พิทยธเนศ | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (11) พ.ศ.พิชญ์ วัฒนวิทย์ | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | (26) พ.ศ.รณชาติ เทียนกุล | คณะศึกษาศาสตร์ |
| (12) พ.ศ.รณชาติ พิทยธเนศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | (27) พ.ศ.รณชาติ พิทยธเนศ | คณะศึกษาศาสตร์ |

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

- รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี
ดร.นันทิยา อธิการบดี

หนังสือพิมพ์

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา

กองจัดการ

- กองช่างเทคนิค โทร. 3180900
หรือ 3180867-85 ต่อ 164, 165
อัครศาสตร์ (ปีละ 52 ฉบับ)
ออกทุกวันจันทร์) สมาชิก
รับด้วยตนเองปีละ 25 บาท
สมาชิกรับทาง ปณ. ปีละ 100 บาท
สมัครเป็นสมาชิกได้ด้วยตนเองที่กองจัดการ หรือส่งทาง ปณ. ส่งเงินในนามนายชวราง มงนุช ผู้จัดการ ขบวนการประชาชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. 10240

รามคำแหงจัดนิทรรศการและรับสมัครนักศึกษาใหม่ในงานวันครู'32

กำหนดวันปราศรัยหาเสียงของพรรค นส. 10 พรรค
ที่ลงสมัคร อ.ศ.ม.ร.ด.ม.ร. หาเสียงใหญ่ 9,21 ม.ก.นี้

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2532 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ที่ประชุมมีมติให้พรรคนักศึกษา
ต่าง ๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ปราศรัยหาเสียงอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 9-21 มกราคม 2532 โดยกำหนดให้มีการปราศรัย
หาเสียงรวม (ทุกพรรค) พรรคละ 30 นาที ในวันจันทร์ที่ 9 และวัน
เสาร์ที่ 21 มกราคม 2532 ตั้งแต่เวลา 15.00-21.10 น. สำหรับการ
ปราศรัยหาเสียงเดี่ยว (วันละ 1 พรรค) ทั้งที่รามฯ 1 และรามฯ 2 ใน
ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2532 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2532

ณ เวทีลาน สวป.เก่า รามคำแหง 1

มีดนตรีลูกทุ่งคู่ซี่ยแสดงด้วย

เวลา	พรรค	พักการปราศรัยมีดนตรีแสดง 30 นาที
15.00-15.30 น.	सानแสงทอง	18.20-18.50 น. สัจจธรรม
15.35-16.05 น.	อชิปัตย์	18.55-19.25 น. พลังราม
16.10-16.40 น.	พัฒนาปัญญาชน	19.30-20.00 น. นศ. 5 ประสาน
16.45-17.15 น.	พิทักษ์ธรรม	20.05-20.35 น. เทอดราม
17.20-17.50 น.	เปลวเทียน	20.40-21.10 น. กระแสธรรม

กำหนดการปราศรัยหาเสียงเดี่ยว

ของพรรคนักศึกษาต่าง ๆ รวม 10 พรรค

ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2532

ณ รามคำแหง 1 (หัวหมาก) และรามคำแหง 2 (บางนา)

วัน เดือน ปี	รามฯ 1 พรรค	รามฯ 2 พรรค
อังคาร 10 ม.ค.32	อชิปัตย์	พลังราม
พุธ 11 ม.ค.32	सानแสงทอง	พัฒนาปัญญาชน
พฤหัสบดี 12 ม.ค.32	เทอดราม	เปลวเทียน
ศุกร์ 13 ม.ค.32	กระแสธรรม	นักศึกษา 5 ประสาน
เสาร์ 14 ม.ค.32	พิทักษ์ธรรม	เทอดราม
จันทร์ 16 ม.ค.32	สัจจธรรม	กระแสธรรม
อังคาร 17 ม.ค.32	นักศึกษา 5 ประสาน	อชิปัตย์
พุธ 18 ม.ค.32	พัฒนาปัญญาชน	สัจจธรรม
พฤหัสบดี 19 ม.ค.32	เปลวเทียน	พิทักษ์ธรรม
ศุกร์ 20 ม.ค.32	พลังราม	सानแสงทอง

โดยการปราศรัยเดี่ยวของแต่ละพรรค สามารถนำดนตรี
มาแสดงด้วยได้

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2532

ณ เวทีลาน สวป.เก่า รามคำแหง 1

มีดนตรีของนักศึกษารามฯแสดงด้วย

เวลา	พรรค	17.20-17.50 น. นศ. 5 ประสาน
15.00-15.30 น.	พิทักษ์ธรรม	พักการปราศรัยมีดนตรีแสดง 30 นาที
15.35-16.05 น.	เปลวเทียน	18.20-18.50 น. สัจจธรรม
16.10-16.40 น.	พลังราม	18.55-19.25 น. กระแสธรรม
16.45-17.15 น.	सानแสงทอง	19.30-20.00 น. เทอดราม

16-20 ม.ค. นี้ นักทำการศึกษา

อาจารย์กานดา พูลศิริ ผู้
อำนวยการสำนักบริหารทางวิชา
การและทดสอบประเมินผล ให้
สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยรามคำ
แหง โดย สวป. จะจัดนิทรรศการ
แนะนำ ม.ร. และรับสมัครนัก
ศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษในโอกาส
ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะ
จัดงาน "วันครู'32" ระหว่างวันที่
16-20 มกราคม 2532 ณ ที่ทำ
การคุรุสภา ตามที่คุรุสภาติดต่อ
ขอความร่วมมือมา

การจัดนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์
ประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม
และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
รามคำแหงแก่ประชาชนทั่วไป
และกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู ที่มี
วุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ได้
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัคร ระบบการศึกษาใหม่
ของ ม.ร. หลักสูตร และตำราของ
คณะต่าง ๆ กิจกรรมการเรียน
การสอน การให้บริการของมหา
วิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหา
วิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับนิทรรศการแนะนำ
ม.ร. จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแนะแนวทางการศึกษา โดยให้คำ
ปรึกษาเป็นรายบุคคล รวมทั้งข้อ
มูลต่าง ๆ เช่น การสมัครเป็น
นักศึกษาระบบการศึกษาใหม่
หลักสูตรการเรียนในคณะต่าง ๆ
รวมทั้งปริญญาโท การเทียบโอน
โดยเน้นวุฒิ ปกศ.สูง แผนภูมิ
ของรามฯ 1 และรามฯ 2 สื่อการ
สอนต่าง ๆ การให้บริการของ
มหาวิทยาลัย ฯลฯ

* อ่านต่อหน้า 11

20.05-20.35 น. พัฒนาปัญญาชน
20.40-21.10 น. อชิปัตย์
จึงขอเชิญชวนนักศึกษา
และผู้สนใจติดตามรับฟังโดย
ทั่วกัน

จาก..บรรณาธิการ

'บึงกรทอง' จากไป 'พญารุสสิค' มกแทนที่ เป็นปีพุทธศักราช 2532
ตลอดปีที่ผ่านมา
หลายอย่างเปลี่ยนแปลงแทบจำไม่ได้
หลายอย่างซังก่อยอยู่กับที่
และหลายอย่างถอยหลังเข้าคลอง
เป็นไปตามวิฎจักร
ไม่มีอะไรแน่นอน
ดังคำพระที่ว่า 'อนิจจังไม่เที่ยง!'
จริงแท้แน่นอน
อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด
ห้ามไม่ได้!
เราไม่ได้ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม
เรามีพลัง ความคิด ความมานะบากบั่น ไม่ท้อถอย
แต่โลกคือโลก
ทุกอย่างมีกฎเกณฑ์ มีกรอบ มีข้อบังคับ
เราทำนายไม่ได้ว่า วันข้างหน้า เราเป็นอะไร
แต่เรารู้ วันนั้นก็ให้ดีที่สุด!
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทนที่
แต่ไม่ว่าปีเก่าหรือปีใหม่ เราต้องเดินไปตามครรลองของมัน
อย่างหนัก!
จงตื่น!
หูสองหูฟังให้มาก ๆ
ตาสองตาดูให้ดี ๆ
ปากเดียวพูดให้น้อยลง
แล้วเพิ่มแรงสองแขน สองขา หลังปัญญาความคิด เพื่อสู้งาน
โลกนี้เปิดกว้างสำหรับนักสู้เสมอ!
ได้แต่หวัง และหวัง...
2532
คือสนามประลองยุคใหม่
เป้าหมายคือความสำเร็จสูงสุดในชีวิต
มาลัยขอนี้ขอมอบเป็นเครื่องกำนัลแก่ท่านด้วยความคารวะและจริงจัง
สวัสดิ์ปีใหม่!

อินศนา ทวีไธพวรรณ



ทำบุญ สำนักบริหารทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ทำบุญ
เสียงพระในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2532 ณ ห้องประชุม
สวป. ชั้น 5

เปลวเทียน
ให้แสง
รามคำแหง
ให้ทาง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคาร: บี รังสิตหมายเลข 10240
โทร. 3180900

เน นงนง นงนง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โบราณการบวชถวายภัตตาหาร
ชำระค่าฝาก
เป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 17/2528
ปกจ. 88000

©RULib Archives